

ส่วนที่ ๑

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลนครสงขลา

๑.ด้านกายภาพ

๑.๑ ที่ตั้งของตำบล

เทศบาลนครสงขลาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ่อยางทั้งหมด มีลักษณะเป็นแหลมอยู่ระหว่างทะเลสาบสงขลากับฝั่งทะเลหลวง (อ่าวไทย) พื้นที่ ๙.๒๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕,๗๙๓.๗๕ ไร่ ตั้งอยู่ ณ เส้นรุ้งที่ ๗ องศาเหนือ และเส้นแวงที่ ๑๐๑ องศาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางรถไฟ ๙๔๗ กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน ๙๕๐ กิโลเมตร และทางทะเลประมาณ ๗๒๕ กิโลเมตร อยู่ห่างจากจังหวัดใกล้เคียงและประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ดังนี้

- ระยะทางจากเมืองสงขลาถึงจังหวัดปัตตานี ทางหลวงแผ่นดิน ๙๙ กิโลเมตร
- ระยะทางจากเมืองสงขลาถึงจังหวัดยะลา ทางหลวงแผ่นดิน ๑๒๘ กิโลเมตร
- ระยะทางจากเมืองสงขลาถึงจังหวัดสตูล ทางหลวงแผ่นดิน ๑๒๕ กิโลเมตร
- ระยะทางจากเมืองสงขลาถึงจังหวัดพัทลุง ทางหลวงแผ่นดิน ๑๒๑ กิโลเมตร
- ระยะทางจากเมืองสงขลาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางหลวงแผ่นดิน ๑๖๑ กิโลเมตร
- อยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ๔๘๐ กิโลเมตร
- อยู่ห่างจากประเทศสิงคโปร์ ประมาณ ๗๑๘ กิโลเมตร

(ที่มา : แขวงทางสงขลา)

อาณาเขต

เทศบาลนครสงขลา มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองสิงหนคร
- ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
- ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลสาบสงขลา

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบชายฝั่งทะเล มีลักษณะเอียงลาดจากฝั่งทะเลหลวงไปทางด้านทะเลสาบ รูปร่างของพื้นที่มีลักษณะเป็นแหลมแคบยาวตามแนวทิศใต้สู่ทิศเหนือลงสู่ทะเลระหว่างทะเลสาบสงขลาทางด้านตะวันตกและทะเลอ่าวไทย ทางด้านตะวันออกมีคลองสำโรงไหล ตามแนวทิศตะวันออกสู่ตะวันตก เชื่อมระหว่างอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา มีหาดสมิหลาที่สวยงาม หาดทรายขาวสะอาด จากบ้านเก้าเส้ง ถึงแหลมสนอ่อน ความยาวประมาณ ๙ กิโลเมตร ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย ๔ เมตร ระดับน้ำใต้ดินลึกจากผิวดินประมาณ ๑-๓ เมตร ด้านริมฝั่งทะเลสาบเหมาะแก่การจอดเรือ เพราะคลื่นลมสงบ ชายฝั่งไม่ลาดชัน ภายในเขตเทศบาลมีภูเขาเล็กๆ ทางด้านเหนือจำนวน ๒ ลูก คือ เขาน้อยและเขาดังกวน ยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ ๖๐ และ ๘๐ เมตร ตามลำดับ

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลบ่ออย่าง อ.เมือง จ.สงขลา ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านเป็นประจำทุกปี คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้มี ๒ ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาเป็นช่องว่างระหว่างฤดูมรสุม หลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะเริ่มร้อนและมีอากาศร้อนจัดที่สุดในเดือนเมษายน

ฤดูฝน แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ได้แก่

ฤดูฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มจากกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ฝนเคลื่อนตัวมาจากด้านตะวันตก (ทะเลอันดามัน) ส่วนมากฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ ปริมาณและการกระจายของฝนจะน้อยกว่าช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ

ฤดูฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ เริ่มจากกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์ ฝนจะเคลื่อนตัวมาจากฝั่งตะวันออก (ทะเลอ่าวไทย) ฝนจะตกชุกหนาแน่น เนื่องจากสภาพพื้นที่อยู่ติดกับชายหาด

อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดในรอบปี พ.ศ.๒๕๕๙ สูงสุด ๓๗.๓ องศา และต่ำสุด ๒๒.๑ องศา

๑.๔ ลักษณะของดิน

สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย และบางแห่งที่อยู่ริมทะเลเป็นดินทราย การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตเทศบาล ตามผังเมืองรวมเมืองสงขลาแบ่งได้ดังนี้

๑. ประเภทที่อยู่อาศัยและการพาณิชยกรรมปะปนกันอย่างหนาแน่นบริเวณถนนนครนอก ถนนนครใน ถนนวิเชียรชม ถนนแหล่งพระราม สองฟากข้างของถนนไทรบุรี ถนนทะเลหลวง เป็นต้น และจะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลกำหนดเป็นชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง จำนวน ๕๕ ชุมชน การใช้ที่ดินประเภทนี้มีประมาณร้อยละ ๔๑.๕๐

๒. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตผลจากการประมง ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือนโดยจะกระจายอยู่บริเวณท่าเทียบเรือ ประมงท่าสะอ้านไปทางด้านทิศใต้ ตามแนวถนนเตาหลวง เตาอิฐ ถนนราษฎร์อุทิศ ๑ และบริเวณแนวริมคลองสำโรง ประมาณร้อยละ ๔.๒

๓. ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวของเมืองอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกจากหาดแก้วแสง-สมิหลา ไปจนถึงบริเวณปลายแหลมสนอ่อน บริเวณเขาน้อย -เขาตั้งกวน ประมาณร้อยละ ๑๐

๔. ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถานที่ราชการ การสาธารณสุขปโภค และสาธารณูปการ ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกตามแนวถนนสายหลักบริเวณทิศตะวันออกฟากถนนราชดำเนิน ถนนชลาทิศน์ ทิศใต้ของฟากถนนปละท่า ทิศตะวันออกของฟากถนนไทรบุรี ถนนรามวิถี นอกนั้นยังกระจายอยู่ตามชุมชนหนาแน่น ประมาณร้อยละ ๔๔.๓๐

ลักษณะของน้ำ

มีแหล่งน้ำเค็มตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ทะเลสาบสงขลา ไม่มีแหล่งน้ำจืดธรรมชาติ

ลักษณะของป่าไม้

มีป่าสนบริเวณริมแนวชายหาดชลาทัศน์ และป่าชายเลนบริเวณสวน ๗๒ พรรษา

ประวัติความเป็นมาของเทศบาลนครสงขลา

สมัยโบราณ สงขลาเป็นชุมชนประมงบนคาบสมุทรสทิงพระ ต่อมาพ่อค้าชาวตะวันตกใช้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้า ชุมชนจึงขยายตัวเป็นเมืองที่สำคัญที่ปรากฏชื่อในประวัติศาสตร์ว่า “Singora” (ซิงกอร่า) โดยชื่อนี้สามารถสันนิษฐานได้หลายแบบ โดยข้อสันนิษฐานที่เด่นชัดที่สุดคือ เมืองสงขลาในสมัยก่อนมีชื่อว่า “สิงขร” เมื่อพ่อค้าชาวตะวันตกเข้ามาจึงได้มีการเรียกตามสำเนียงฝรั่งและเพี้ยนมาเป็นสงขลาในปัจจุบัน

สมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ส่งกองทัพมาปราบทำลายเมืองอย่างราบคาบจึงมีการย้ายเมืองไปอยู่ที่แหลมสน (ปัจจุบันอยู่บ้านบ่อเตย อำเภอสิงหนคร) เจ้าเมืองเป็นชาวพื้นเมืองบ้าง ชาวจีนบ้าง ตามยุคตามสมัย สมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมืองสงขลามีฐานะเป็นประเทศราช ของอาณาจักรสยาม ซึ่งทรงให้สร้างเมืองใหม่ที่ฝั่งตำบลบ่อยาง ใช้เวลาสร้างเมืองถึง ๑๐ ปีและรัชกาลที่ ๔ ทรงเสด็จมาพำนักถึง ๒ ครั้ง พ.ศ.๒๔๓๙ สงขลาเป็นที่ว่าการมณฑลนครศรีธรรมราช และ พ.ศ. ๒๔๖๓ สถาปนาเป็นสุขาภิบาลเมืองสงขลา พ.ศ.๒๔๗๘ ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองสงขลา และ พ.ศ.๒๕๔๒ มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสงขลาเป็นเทศบาลนครสงขลา (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอน ๑๑๐ ก. วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒)

สงขลาจึงเป็นเมืองประวัติศาสตร์และศูนย์รวมของวัฒนธรรมทั้งไทย-จีน-มุสลิม และฝรั่ง ทั้งยังเป็นจุดยกพลขึ้นบกของกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

๒.๑ เขตการปกครอง

เทศบาลนครสงขลา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๔ เขต มี ๕๕ ชุมชน ดังนี้

รายชื่อชุมชน			
เขต ๑	เขต ๒	เขต ๓	เขต ๔
ไทรงาม	บ้านบน	กูโบร์	เก่าเส้ง
บ่อนวัวเก่า	ร่วมใจพัฒนา	ท่าสะพาน	พิเศษ ตชด.
พิเศษตำรวจภูธร	วัดชัยมงคล	นอกสวน	พิเศษทหารเรือ
ตีนเมรุ	วัดดอนรัก	บ่อหว่า	ภราดร
แหลมทราย	หลังวิทยาลัยอาชีวะ	วังเขียว – วังขาว	มิตรเมืองลุง
หลังตำหนักเขาน้อย	วชิรา	วัดหัวป้อม	ริมคลองสำโรง
สระเกษ	ย่านเมืองเก่า	ศาลาห้วยยาง	โรงเรียนพาณิชย์สำโรง
แหล่งพระราม	หลังวิทยาลัยพยาบาล	วชิราชอยคู่	สนามบิน
ศรีสุดา	พัฒนาใหม่	บ่อหว่าสามัคคี	สมหวัง
ตลาดรถไฟ	มัสยิดบ้านบน	มิตรสัมพันธ์	ศาลาเหลียง
เมืองใหม่พัฒนา	วชิราทะเลหลวงดอกกรัก	วชิราทะเลหลวง	ศาลาเหลียงเหนือ
สินไพบูลย์	สวนพระนิเทศ	สวนมะพร้าว	ตันโพธิ์
แหลมสนอ่อน	สวนหมาก	หลังวัดอุทัยธาราม	บालาเซาะห์เก่าแสน
	โรงพยาบาลสงขลาเก่า		หลังโรงพยาบาลจิตเวชสงขลา
			หน้าค่ายรามคำแหง
รวม ๑๓ ชุมชน	รวม ๑๔ ชุมชน	รวม ๑๓ ชุมชน	รวม ๑๕ ชุมชน

รูปแบบและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

โครงสร้างเทศบาลนครสงขลา เทศบาลนครสงขลาเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) เป็นกฎหมายแม่บท มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีรายได้หรืองบประมาณเป็นของตนเอง มีอิสระในการบริหารงานภายในขอบเขตของกฎหมาย

ด้านการบริหาร

เทศบาลนครสงขลา มีหน้าที่ในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) ตามอำนาจหน้าที่ที่ต้องทำ และหน้าที่ที่อาจจะทำกิจการใดๆ ในเขตหรือนอกเขตเทศบาล รวมถึงหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีนายกเทศมนตรีมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและพนักงานจ้างรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลข้าราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย และให้รองปลัดเทศบาลเป็นผู้ช่วยตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากปลัดเทศบาล ขอบเขตของกฎหมายที่กำหนด

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครสงขลา

<p>อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒)</p>	<p>อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒</p>
<p>๑.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ๒.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ ๓.รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ๔.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ ๕.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง ๖.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ๗.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๘.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๙.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล ๑๐.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา ๑๑.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ ๑๒.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ ๑๓.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ ๑๔.ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ ๑๕.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ๑๖.ให้มีการดำเนินการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น ๑๗.ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก ๑๘.กิจการอื่นซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข ๑๙. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น ๒๐. จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม ๒๑. จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ ๒๒.การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง ๒๓.การส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครสงขลาจัดกิจกรรมใด ๆ ของเทศบาล ดังต่อไปนี้</p>	<p>๑.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ๒.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ ๓.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ ๔.การสาธารณสุขโรคและการก่อสร้างอื่น ๆ ๕.การสาธารณสุข ๖.การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ ๗.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน ๘.การส่งเสริมการท่องเที่ยว ๙.การจัดการศึกษา ๑๐.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ๑๑.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ๑๒.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ๑๓.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ๑๔.การส่งเสริมกีฬา ๑๕.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ๑๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น ๑๗.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ๑๘.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ๑๙.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ๒๐.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน ๒๑.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ๒๒.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ ๒๓.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสุขสถาน</p>

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒)	อำนาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๑.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม ๒.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน ๓.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร ๔.ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก ๕.ให้มีและบำรุงโรงพยาบาล ๖.ให้มีการสาธารณสุขการ ๗.จัดทำกิจการซึ่งจำเป็นเพื่อการสาธารณสุข ๘.จัดตั้งและบำรุงโรงเรียนอาชีวศึกษา ๙.ให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาและพลศึกษา ๑๐.ให้มีและบำรุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ๑๑.ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น ๑๒.เทศพาณิชย์	๒๔.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕.การผังเมือง ๒๖.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร ๒๗.การดูแลรักษาที่สาธารณะ ๒๘.การควบคุมอาคาร ๒๙.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๓๐.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๓๑.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๒.๒ การเลือกตั้ง

เทศบาลนครสงขลา มีเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๔ เขตการเลือกตั้ง องค์การเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

สภาเทศบาล สภาเทศบาลนครสงขลาประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน ๒๔ คน ซึ่งประชาชนเลือกตั้งโดยตรงตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และสภาเทศบาลได้มีการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล ๑ คน และรองประธานสภาเทศบาล ๑ คน โดยให้ประธานสภาเทศบาลมีหน้าที่ดำเนินกิจการของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล และให้รองประธานสภาเทศบาลมีหน้าที่กระทำการแทนประธานสภาเทศบาล เมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และให้สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง โดยให้สภาเทศบาลเลือกพนักงาน หรือข้าราชการหรือสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน ๑ คน ซึ่งประชาชนเลือกตั้งโดยตรง ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี นับแต่วันเลือกตั้ง โดยนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๔ คน ซึ่งมีใช้สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย และนายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมีใช้สมาชิกสภาเทศบาลได้รวมกันไม่เกิน จำนวน ๕ คน และให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยมีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

รายนามนายกเทศมนตรีนครสงขลา ตั้งแต่สมัยเริ่มยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
๑	นายต่วน ประติภาค	๒๙ มี.ค. ๒๔๗๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๔๗๘
๒	พระยาประสาธสมบัติ	๑ เม.ย. ๒๔๗๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๔๗๙
๓	พระยานราทรหิรัญรัฐ	๑ ก.พ. ๒๔๗๙ - ๒ ส.ค. ๒๔๘๒
๔	พระยานราทรหิรัญรัฐ	๓ ส.ค. ๒๔๘๒ - ๓๑ มี.ค. ๒๔๘๓
๕	นายกิตติ วรรณพฤษ์	๒๔ เม.ย. ๒๔๘๓ - ๗ พ.ค. ๒๔๘๕
๖	นายเสรี เลชะกุล	๘ พ.ค. ๒๔๘๕ - ๓ พ.ย. ๒๔๙๑
๗	ขุนมนัสเนติ	๔ พ.ย. ๒๔๙๑ - ๘ เม.ย. ๒๔๙๒
๘	ขุนมนัสเนติ	๙ เม.ย. ๒๔๙๒ - ๑ ส.ค. ๒๔๙๒
๙	นายวิรัช นิพันธ์ศักดิ์	๑ ส.ค. ๒๔๙๒ - ๙ มี.ย. ๒๔๙๖
๑๐	นายไพศาล สว่างพงศ์	๑๐ มี.ย. ๒๔๙๖ - ๘ ธ.ค. ๒๕๐๐
๑๑	นายโกวิท คติการ	๙ ธ.ค. ๒๕๐๐ - ๒๙ พ.ค. ๒๕๐๑
๑๒	นายเสรี เลชะกุล	๓๐ พ.ค. ๒๕๐๑ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๐๔
๑๓	นายสมัค ปทุมานนท์	๑ ก.พ. ๒๕๐๔ - ๒๑ มี.ย. ๒๕๐๘
๑๔	นายชาญ กาญจนาคพันธ์	๒๑ มี.ย. ๒๕๐๘ - ๒๒ มี.ค. ๒๕๑๑
๑๕	นายวิทยา วีระแก้ว	๒๒ มี.ค. ๒๕๑๑ - ๑๙ เม.ย. ๒๕๑๑
๑๖	นายโกวิท คติการ	๑๙ เม.ย. ๒๕๑๑ - ๑๖ ก.ค. ๒๕๑๑
๑๗	นายแปลก บุญกาญจน์	๑๖ ก.ค. ๒๕๑๑ - ๒๑ ส.ค. ๒๕๑๑
๑๘	นายชาญ กาญจนาคพันธ์	๒๑ ส.ค. ๒๕๑๑ - ๒๘ ต.ค. ๒๕๑๑
๑๙	นายวัชร กปิลกาญจน์	๒๘ ต.ค. ๒๕๑๑ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๑๓
๒๐	นายศักดิ์ โกศัยกานนท์	๑๖ ต.ค. ๒๕๑๓ - ๑๓ มี.ค. ๒๕๑๔
๒๑	นายแปลก บุญกาญจน์	๑๓ มี.ค. ๒๕๑๔ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๑๗
๒๒	พ.ต.อ.โชคชัย ส่งเจริญ	๑ มี.ค. ๒๕๑๘ - ๑๒ ต.ค. ๒๕๑๙
๒๓	นายอร่าม เอี่ยมอรุณ	๑๒ ต.ค. ๒๕๑๙ - ๘ ธ.ค. ๒๕๑๙
๒๔	นายอรุณ ทองเพชร	๘ ธ.ค. ๒๕๑๙ - ๔ เม.ย. ๒๕๒๑
๒๕	นายประโชติ เอกอรุ	๕ เม.ย. ๒๕๒๑ - ๑๖ มี.ย. ๒๕๒๓
๒๖	นายประโชติ เอกอรุ	๑๖ มี.ย. ๒๕๒๓ - ๒๗ ก.ค. ๒๕๒๘
๒๗	นายประโชติ เอกอรุ	๒๘ ก.ค. ๒๕๒๘ - ๒๒ ก.ย. ๒๕๓๓
๒๘	นายประโชติ เอกอรุ	๒๓ ก.ย. ๒๕๓๓ - ๒๒ พ.ย. ๒๕๓๘
๒๙	นายไพบุลย์ พิชัยวงศ์	๒๓ พ.ย. ๒๕๓๘ - ๑๙ ส.ค. ๒๕๓๙
๓๐	นายสวัสดิ์ แก้วทงค์	๒๐ ส.ค. ๒๕๓๙ - ๑๙ ก.ย. ๒๕๓๙
๓๑	นายประโชติ เอกอรุ	๒๐ ก.ย. ๒๕๓๙ - ๑๐ พ.ย. ๒๕๔๒
๓๒	นายอุทิศ ชูช่วย	๓๐ ธ.ค. ๒๕๔๒ - ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๖
๓๓	นายอุทิศ ชูช่วย	๑ ก.พ. ๒๕๔๗ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๑
๓๔	นายอุทิศ ชูช่วย	๙ มี.ค. ๒๕๕๑ - ๔ ก.ย. ๒๕๕๒
๓๕	นายพีระ ตันติเศรณี	๑ พ.ย. ๒๕๕๒ - ๗ พ.ย. ๒๕๕๕
๓๖	นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี	๖ มี.ค. ๒๕๕๖ - ปัจจุบัน

การกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการของเทศบาล

๑. **สำนักปลัดเทศบาล** มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล หรือกิจการที่มีได้กำหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วนราชการใด และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. **สำนักการคลัง** มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน การงบประมาณ งานผลประโยชน์ และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. **สำนักการช่าง** มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการผังเมืองและโยธา การสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๔. **สำนักการศึกษา** มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๕. **กองวิชาการและแผนงาน** มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและการวางแผน และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุข และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๗. **กองสวัสดิการสังคม** มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การสังคมสงเคราะห์และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๘. **หน่วยงานตรวจสอบภายใน** มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองให้เห็นและข้อเสนอแนะแก่ปลัดเทศบาลเกี่ยวกับงานการเงินของเทศบาล และควบคุมตรวจสอบด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๙. **สถานธนาอนุบาล** มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับจำนำ ไถ่ถอน สัจหาริมทรัพย์ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สถิติอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลา

เทศบาลนครสงขลา มีเจ้าหน้าที่ รวม ๑๗๑ คน ซึ่งแบ่งเป็นอำนวยการท้องถิ่น/บริหารท้องถิ่น จำนวน ๓๕ คน และประเภททั่วไป/ประเภทวิชาการ จำนวน ๑๓๖ คน ดังนี้

ที่	หน่วยงาน	พนักงานเทศบาล	ลูกจ้างประจำ	เชี่ยวชาญพิเศษ	ภารกิจ	ทั่วไป	รวมทั้งสิ้น
๑	ปลัด/รองปลัด	๓	-	-	-	-	๓
๒	สำนักปลัด	๓๖	๗	-	-	๔๙	๑๔๒
๓	สำนักการคลัง	๓๑	-	-	๒	๓๑	๖๔
๔	สำนักการช่าง	๓๕	๑๒	-	๖	๑๕๔	๒๐๗
๕	สำนักการศึกษา	๑๗	๒	-	-	๒๑	๔๐
๖	กองสาธารณสุข	๑๘	๙	-	๑	๗๒	๑๐๐
๗	กองสวัสดิการสังคม	๑๒	-	-	-	๘	๒๐
๘	กองวิชาการและแผนงาน	๑๘	๑	-	๑	๑๐	๓๐
๙	หน่วยตรวจสอบฯ	๑	-	-	-	-	๑
รวม		๑๗๑	๓๑	-	๑๐	๓๙๕	๖๐๗

(ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครสงขลา ข้อมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๓. ประชากร

๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรในเขตเทศบาลนครสงขลา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๖๒,๑๔๔ คน
เป็นชาย ๒๙,๙๖๐ คน หญิง ๓๒,๑๘๔ คน

จำนวนราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีทั้งสิ้น ๔๘,๐๘๗ คน
เป็นชาย ๒๒,๗๒๕ คน เป็นหญิง ๒๕,๓๖๒ คน

จำนวนประชากร ครั้วเรือน ช่วงระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒ - พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.	ครั้วเรือน	จำนวนประชากร (คน)		
		ชาย	หญิง	รวม
๒๕๕๒	๒๕,๒๔๐	๓๔,๖๘๖	๓๗,๓๔๒	๗๒,๐๒๘
๒๕๕๓	๒๕,๕๒๔	๓๔,๓๒๗	๓๖,๙๔๕	๗๑,๒๗๒
๒๕๕๔	๒๕,๙๔๐	๓๓,๕๕๙	๓๕,๙๖๔	๖๙,๕๒๓
๒๕๕๕	๒๖,๒๑๗	๓๓,๑๘๑	๓๕,๕๔๔	๖๘,๗๒๕
๒๕๕๖	๒๖,๕๓๘	๓๒,๘๑๙	๓๕,๑๒๘	๖๗,๙๔๗
๒๕๕๗	๒๖,๗๘๘	๓๒,๔๑๘	๓๔,๗๓๖	๖๗,๑๕๔
๒๕๕๘	๒๖,๙๙๓	๓๑,๘๖๔	๓๔,๒๑๐	๖๖,๐๗๔
๒๕๕๙	๒๗,๒๒๔	๓๐,๙๓๐	๓๓,๖๗๒	๖๔,๖๐๒
๒๕๖๐	๒๗,๓๐๗	๓๐,๗๒๓	๓๓,๑๑๑	๖๓,๘๓๔
๒๕๖๑	๒๗,๓๗๙	๓๐,๔๖๙	๓๒,๕๗๙	๖๓,๐๔๘
๒๕๖๒	๒๗,๔๕๘	๒๙,๙๖๐	๓๒,๑๘๔	๖๒,๑๔๔

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร

แบ่งตามช่วงอายุ	จำนวนประชากร (คน)		
	ชาย	หญิง	รวม
๐ - ๓ ปี	๙๙๒	๙๖๐	๑,๙๕๒
๔ - ๖ ปี	๑,๐๑๙	๙๖๐	๑,๙๗๙
๗ - ๑๐ ปี	๑,๕๕๔	๑,๔๓๙	๒,๙๙๓
๑๑ - ๑๓ ปี	๑,๔๐๖	๑,๓๓๒	๒,๗๓๘
๑๔ - ๑๖ ปี	๑,๕๖๑	๑,๔๔๑	๓,๐๐๒
๑๗ - ๒๐ ปี	๑,๘๔๐	๒,๐๗๐	๓,๙๑๐
๒๑ - ๓๐ ปี	๕,๓๓๔	๔,๗๔๙	๑๐,๐๘๓
๓๑ - ๔๐ ปี	๔,๑๐๗	๔,๐๖๔	๘,๑๗๑
๔๑ - ๕๐ ปี	๓,๙๙๒	๔,๖๑๖	๘,๖๐๘
๕๑ - ๖๐ ปี	๓,๙๒๕	๔,๖๔๗	๘,๕๗๒
๖๐ ปีขึ้นไป	๔,๒๓๐	๕,๙๐๖	๑๐,๑๓๖
รวม	๒๙,๙๖๐	๓๒,๑๘๔	๖๒,๑๔๔

จำนวนประชากรแบ่งตามศาสนา

ศาสนา	ร้อยละ
พุทธ	๙๖.๒๑
อิสลาม	๓.๖๘
คริสต์	๐.๑๐
อื่น ๆ	๐.๐๑

(ที่มา : งานทะเบียนราษฎร เทศบาลนครสงขลา ข้อมูล ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

ลักษณะชุมชน

ชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา มีจำนวน ๕๕ ชุมชน จะมีลักษณะเป็นชุมชนแออัด รวมกลุ่มกันเป็นทั้งลักษณะชั่วคราวและการรวมกลุ่มแบบถาวร บ้านในชุมชนมีทั้งที่เป็นที่ดินของตนเองและทำการเช่าที่ดินจากเจ้าของพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ราชพัสดุ ที่การรถไฟ ที่เทศบาล ที่สาธารณประโยชน์ ที่วัด รวมถึงการตั้งถิ่นฐานรกร้างลำคลอง โดยเฉพาะริมคลองสำโรงและเช่าที่เอกชน

ข้อมูลแนวเขตชุมชน ๕๕ ชุมชน

เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

รหัสชุมชน	ชื่อชุมชน	แนวเขตชุมชน		ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	เขต	หมายเหตุ
๐๐๐๑	กูโบร์	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนไทรบุรี ซอย ๑๙ ถนนไทรบุรี ซอย ๒๗ ถนนไทรบุรี ถนนริมทางรถไฟ (๔)	๖๖,๓๙๘.๙๐	๓	<u>เขต ๑</u> ๑๒ ชุมชน
๐๐๐๒	เก้าเส้ง	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนเก้าแสน ถนนหลังเก้าแสน ถนนเก้าแสน ซอยท่าไก่อ ถนนเก้าแสน ซอย ๒	๒๘,๓๖๐.๕๐	๔	<u>เขต ๒</u> ๑๔ ชุมชน
๐๐๐๓	ท่าसान	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนท่าเทียบเรือประมงหมายเลข ๑ ถนนเตาหลวง ถนนเตาหลวง ซอย ๕ ทะเลสาบสงขลา	๒๖๕,๒๒๘.๙๐	๓	<u>เขต ๓</u> ๑๓ ชุมชน
๐๐๐๔	ไทรงาม	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	สง.ประชาเขต ๕ /ถนนชลเจริญ ๘๓ ถ.ไทรงาม ๕/๑ ถ.สุขุม สง.เกษตร /ถนนวิเชียรชม	๔๕๐,๓๔๖.๓๐	๑	<u>เขต ๔</u> ๑๕ ชุมชน
๐๐๐๕	นอกสวน	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนนอกสวน ถนนอมรนิवास ๒ ถนนกำแพงทหารเรือ ถนนอมรนิवास	๑๐๙,๖๖๒.๐๐	๓	
๐๐๐๖	บ่อนวัวเก่า	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนปละท่า ถนนชัยมงคล/กำแพงสนามฟุตบอล ถนนสระเกษ- ชัย เพชรมงคล ถนนสระเกษ ซ ๑ /ซอยชัย-เพชร มงคล-สนามฟุตบอล	๘๘,๘๗๘.๕๐	๑	
๐๐๐๗	บ่อหว่า	เหนือ ใต้	ถนนเตาหลวง ถนนราษฎร์อุทิศ ๑ ซอย ๓	๑๙๙,๓๔๐.๙๐	๓	

รหัสชุมชน	ชื่อชุมชน	แนวเขตชุมชน		ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	เขต	หมายเหตุ
		ตะวันออก ตะวันตก	ถนนราษฎร์อุทิศ คลองสำโรง / ถนนตาหลวง ซอย ๖			
๐๐๐๘	บ้านบน	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนกำแพงเพชร ถนนท่าเทียบเรือประมงหมายเลข ๑ ถนนรามวิถี ทะเลสาบสงขลา	๑๗๙,๑๑๗.๖๐	๒	
๐๐๐๙	พิเศษ ดชด.	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	กำแพงทหารเรือ กำแพงทหารเรือ กำแพงทหารเรือ ถนนไทรบุรี	๑๐๖,๐๔๔.๖๐	๔	
๐๐๑๐	พิเศษทหารเรือ	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนทะเลหลวง ถนนเก้าสิ่ง ถนนทะเลหลวง ถนนไทรบุรี	๑,๗๕๔,๑๖๖.๕๐	๔	
๐๐๑๑	พิเศษตำรวจภูธร	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	แหลมสนอ่อน/ถนนสาธารณะ ถนนชลเจริญ ถนนแหลมสนอ่อน ทะเลสาบ	๒๐๒,๓๑๖.๗๐	๑	
๐๐๑๒	ภราดร	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนไทรบุรี ซอย ๔๑ ถนนภรดร ซอย ๑ ถนนภรดร ซอย ๑ ถนนเลียบบางรถไฟ	๙๘,๕๗๖.๐๐	๔	
๐๐๑๓	มิตรเมืองลุง	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนราษฎร์อุทิศ ๑ ซอย ๑๐ ถนนราษฎร์อุทิศ ๑ และทางรถไฟ ริมทางรถไฟ ถนนราษฎร์อุทิศ ๑	๘๕,๒๔๐.๗๐	๔	
๐๐๑๔	ร่วมใจพัฒนา	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนชัย-เพชรมงคล ซ.ร่วมใจพัฒนา๘ ถนนรามวิถี ซอย ๖ ถนนชัย-เพชรมงคล ถนนรามวิถี (สาธารณะ)	๓๒,๙๕๖.๘๐	๒	
๐๐๑๕	ริมคลองสำโรง	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนไทรบุรี ซอย ๔๗ คลองสำโรง ถนนไทรบุรี ลำรางน้ำสาธารณะ/ถนนไทรบุรี ซอย ๔๗/๔	๑๘๔,๘๕๒.๘๐	๔	
๐๐๑๖	โรงเรียนพณิชย สำโรง	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ทางรถไฟ คลองสำโรง ลำรางน้ำสาธารณะ (คลองสำโรง) ถนนเลียบบางรถไฟ	๒๔๙,๓๖๔.๕๐	๔	
๐๐๑๗	วังเขียว-วังขาว	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนอมรนิवास๒ /ถนนริมทางรถไฟ ถนนไทรบุรี ซอย ๑๔ กำแพงทหารเรือ ถนนอมรนิवास / ถนนริมทางรถไฟ	๑๖๗,๓๔๘.๘๐	๓	
๐๐๑๘	วัดชัยมงคล	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนชัยมงคล ถนนเพชรมงคล ถนนราชดำเนิน ถนนชัยมงคล-เพชรมงคล	๖๙,๗๒๑.๘๐	๒	

รหัสชุมชน	ชื่อชุมชน	แนวเขตชุมชน		ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	เขต	หมายเหตุ
๐๐๑๙	วัดดอนรัก	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนจนะ ถนนสงขลาบุรี ถนนรามวิถี ทะเลสาบ	๑๗๓,๐๙๕.๐๐	๒	
๐๐๒๐	ดินเมรุ	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนไชยา ถนนปละท่า ถนนทะเลหลวง ถนนศรีสุดา	๓๖๒,๑๕๒.๗๐	๑	
๐๐๒๑	วัดหัวป้อม	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนทะเลหลวง ถนนเทศบาล ๑ ถนนทะเลหลวง ซอย ๒๐ ถนนรามวิถี	๑๓๖,๓๘๔.๗๐	๓	
๐๐๒๒	แหลมทราย	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนชลเจริญ ๑๐๘-๑๑๒ ถ.ราชดำเนิน ๓๒/๑ ถ.ราชดำเนิน ๑๔๗-๑๔๘ ถ.ราชดำเนิน	๒๓๓,๐๗๙.๓๐	๑	
๐๐๒๓	ศาลาหัวยาง	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนเตาหลวง ถนนไทรบุรี ซอย ๑๑ ถนนไทรบุรี ถนนราชบุรีอุทิศ ๑	๑๕๔,๖๑๔.๐๐	๓	
๐๐๒๔	สนามบิน	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	กำแพง ต.ช.ด. ถนนแก้วแสน กำแพงทหารเรือ ถนนไทรบุรี	๔๓,๑๒๔.๑๐	๔	
๐๐๒๕	สมหวัง	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนไทรบุรี ซอย ๒๗ /ถนนราชบุรี อุทิศ ๑ ซอย ๒ ถนนราชบุรีอุทิศ๑ ซ๑๐ ถนนไทรบุรี ซอย ๒๗/๑ ถนนราชบุรีอุทิศ๑	๑๑๒,๗๑๒.๓๓	๔	
๐๐๒๖	หลังตำหนักเขาน้อย	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนทะเลหลวง ถนนสะเดา ถนนทะเลหลวง ถนนสุขุม ถนนรามวิถี	๗๔๗,๗๗๑.๒๐	๑	
๐๐๒๗	สระเกษ	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนปละท่า ถนนราชดำเนิน ซอย ๒ ถนนราชดำเนินนอก ถนนสระเกษ	๑๔๖,๑๘๕.๖๐	๑	
๐๐๒๘	หลังวิทยาลัยอาชีวะ	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนรามวิถี ซอย๖ ถนนทะเลหลวง ถนนชัย-เพชรมงคล ถนนรามวิถี	๔๘,๕๕๖.๒๐	๒	
๐๐๒๙	แหล่งพระราม	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนราชดำเนินใน ถนนไทรงาม ถนนวิเชียรชม ทะเลสาบ	๗๔,๐๔๑.๘๔	๑	
๐๐๓๐	ศาลาเหล็อง	เหนือ ใต้	ถนนราชบุรีอุทิศ ๑ ซอย๑ ถนนราชบุรีอุทิศ ๑ ซอย๑๙/ช.	๑๑๔,๗๔๔.๑๙	๔	

รหัสชุมชน	ชื่อชุมชน	แนวเขตชุมชน		ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	เขต	หมายเหตุ
		ตะวันออก ตะวันตก	สาธารณะ ถนนราษฎร์อุทิศ ๑ คลองสำโรง			
๐๐๓๑	วชิราชอยคี	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนเพชรมงค ถนนทะเลหลวง ถนนทะเลหลวง ซอย ๑๑ ถนนชัย-เพชรมงค	๙๘,๐๑๘.๐๐	๒	
๐๐๓๒	วชิราชอยคู้	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนทะเลหลวงเหนือ ถนนนอกสวน ถ.ทะเลหลวง ซ.๑๒ รร.เทศบาล๕ (หัวป้อมนอก)	๔๖,๓๐๒.๖๐	๓	
๐๐๓๓	ศาลาเหล็กเหนือ	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนราษฎร์อุทิศ๑ ซอย ๑ ถนนราษฎร์อุทิศ๑ ซอย ๙ ถนนราษฎร์อุทิศ๑ คลองสำโรง	๘๓,๑๕๐.๓๐	๔	
๐๐๓๔	ย่านเมืองเก่า	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนสงขลาบุรี ถนนพัทลุง ถนนไทรบุรี ทะเลสาบ	๑๔๑,๖๒๖.๔๐	๒	
๐๐๓๕	ศรีสุตา	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนสะเดา ถนนไชยา ถนนทะเลหลวง ถนนรามวิถี	๑๔๙,๖๖๑.๘๐	๑	
๐๐๓๖	ตลาดรถไฟ	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนปละท่า ถนนรามวิถี ซอย ๔ (ถ.ชัยมงคล) ถนนปละท่า ซ.แขวงการทาง ถนนรามวิถี	๙๙,๕๘๗.๘๐	๑	
๐๐๓๗	หลังวิทยาลัย พยาบาล	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนชัยมงคล ถนนรามวิถี ซอย๖ ถนนหลังวัดโรงวาสและรางรถไฟ ถนนรามวิถี	๕๙,๖๓๕.๖๐	๒	
๐๐๓๘	บ่อหัวสามัคคี	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนไทรบุรี ซอย ๑๑ ถนนราษฎร์อุทิศ ๑ ซอย ๒ ถนนริมทางรถไฟ (๔) ถนนราษฎร์อุทิศ ๑	๙๑,๖๕๔.๔๐	๓	
๐๐๓๙	มิตรสัมพันธ์	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนไทรบุรี ซอย ๑๑ ถนนไทรบุรี ซอย ๒๗ ถนนริมทางรถไฟนอก ถนนราษฎร์อุทิศ ๑	๕๐,๔๓๓.๓๐	๓	
๐๐๔๐	ตันโพธิ์	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนไทรบุรี ซอย ๔๑ ถนนไทรบุรี ซอย ๔๗ ถนนไทรบุรี-ไทรบุรี ซอย ๔๗ ถนนภราดร ซอย ๑	๓๐,๔๖๖.๓๐	๔	
๐๐๔๑	บลาซาเซาะห์แก้ว แสน	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนแก้วแสน คลองสำโรง ถนนทะเลอ่าวไทย ถนนแก้วแสน	๘๗,๔๗๔.๐๐	๔	
๐๐๔๒	หลังโรงพยาบาล	เหนือ	แก้วแสน ซอย ๒	๒๕๒,๕๔๙.๑๐	๔	

รหัสชุมชน	ชื่อชุมชน	แนวเขตชุมชน		ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	เขต	หมายเหตุ
	จิตเวชสงขลา	ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	คลองสำโรง คลองสำโรง ไทรบุรี			
๐๐๔๓	พัฒนาใหม่	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนชัยมงคล ถนนชัย-เพชรมงคล ซอยร่วมใจ พัฒนา๘ ถนนชัย-เพชรมงคล ถนนสาธารณะ	๑๙,๒๙๘.๕๐	๒	
๐๐๔๔	มัสยิดบ้านบน	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนพัทลุง ถนนกำแพงเพชร ถนนรามวิถี ถนนทะเลสาบสงขลา	๙๙,๘๖๕.๔๐	๒	
๐๐๔๕	เมืองใหม่พัฒนา	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนกำแพงสนามฟุตบอล (ถนนปละ ท่า) ถนนชัยมงคล ถนนชัย-เพชรมงคล ถนนรามวิถี ซอย ๔	๒๖,๒๔๔.๕๐	๑	
๐๐๔๖	วชิราทะเลหลวง	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนทะเลหลวง ถนนนอกสวน รร.วชิราโปลีเทคนิค ถนนทะเลหลวง ซอย ๑๒	๑๕๔,๗๑๔.๘๐	๓	
๐๐๔๗	วชิราทะเลหลวง ดอกรัก	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนเพชรมงคล ถนนทะเลหลวง ถนนราชดำเนินนอก ถนนทะเลหลวง ซอย ๑๑	๑๐๖,๐๗๓.๗๔	๒	
๐๐๔๘	สวนพระนิเทศ	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนชัย-เพชรมงคล ซอยพุลสุขอุทิศ ถนนเพชรมงคล ถนนชัยมงคล ซอย ๙ ถนนชัย-เพชรมงคล	๑๒๙,๐๓๖.๗๐	๒	
๐๐๔๙	สวนมะพร้าว	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนนครนอก ถนนไทรบุรี ซอย ๓ ถนนไทรบุรี ถนนสงขลาพลาซ่า	๑๑๐,๙๖๘.๓๐	๓	
๐๐๕๐	หลังวัดอุทัย ธาราม	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนไทรบุรี ซอย ๓ ถนนเตาหลวง ถนนไทรบุรี ถนนเตาหลวง ซอย ๕	๗๖,๓๘๕.๖๐	๓	
๐๐๕๑	สวนหมาก	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนไทรงาม ถนนจะนะ ถนนรามวิถี ถนนทะเลสาบสงขลา	๑,๙๗๔.๓๐	๒	
๐๐๕๒	โรงพยาบาล สงขลาเก่า	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนสงขลาบุรี ถนนพัทลุง รามวิถี ถนนไทรบุรี	๑๖๖,๕๕๓.๒๐	๒	
๐๐๕๓	สินไพบูลย์	เหนือ ใต้	ถนนสระเกษ ซอย ๖ ถนนชัยมงคล	๒๐,๘๘๐.๐๐	๑	

รหัสชุมชน	ชื่อชุมชน	แนวเขตชุมชน		ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)	เขต	หมายเหตุ
		ตะวันออก ตะวันตก	ถนนชัยมงคล ซอย ๒ ถนนสระเกษ			
๐๐๕๔	หน้าค่าย รามคำแหง	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ถนนไทรบุรี ซอย ๒๗ ถนนไทรบุรี ซอย ๔๑ (ช.ดวงดาว)- ไทรบุรี ซอย ๒๗ ถนนไทรบุรี ถนนไทรบุรี ซอย ๒๗	๑๖๐,๒๐๗.๔๐	๔	
๐๐๕๕	แหลมสนอ่อน	เหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก	ทะเลสาบสงขลา (หัวพญานาค) ถนนแหลมสนอ่อน (ติดกำแพง ทหารเรือ) ถนนแหลมสนอ่อน ทะเลสาบสงขลา	๓๒๒,๘๒๔.๐๐	๑	

(ที่มา : กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสงขลา ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒)

๔.สภาพทางสังคม

๔.๑ ด้านการศึกษา

สถิติจำนวนนักเรียน/ห้องเรียน ในสังกัดเทศบาลนครสงขลา

ระดับชั้น (ช/ญ)		โรงเรียน									
		ท.๑		ท.๒		ท.๓		ท.๔		ท.๕	
อ.๑	ช	๒๖	๖๓	๒๙	๕๐	๒๒	๔๔	๑๒	๒๔	-	-
	ญ	๓๗		๒๑		๒๒		๑๒		-	
อ.๒	ช	๓๔	๗๗	๒๗	๕๙	๒๕	๕๘	๑๙	๓๙	-	-
	ญ	๔๓		๓๒		๓๓		๒๐		-	
อ.๓	ช	๔๘	๘๔	๓๓	๖๘	๓๘	๘๒	๒๖	๔๒	-	-
	ญ	๓๖		๓๕		๔๔		๑๖		-	
รวม		๒๒๔		๑๗๗		๑๘๔		๑๐๕		-	
ป.๑	ช	๕๐	๙๗	๕๓	๙๖	๕๘	๙๘	๕๕	๙๐	-	-
	ญ	๔๗		๔๓		๔๐		๔๕		-	
ป.๒	ช	๕๒	๑๑๑	๕๒	๑๐๕	๔๘	๗๓	๓๓	๖๙	-	-
	ญ	๕๙		๕๓		๒๕		๓๖		-	
ป.๓	ช	๔๘	๘๗	๔๗	๗๙	๔๒	๙๐	๔๔	๘๔	-	-
	ญ	๓๙		๓๒		๔๘		๔๐		-	
ป.๔	ช	๔๗	๙๔	๕๑	๙๖	๓๖	๗๖	๔๐	๘๔	-	-
	ญ	๔๗		๔๕		๔๐		๔๔		-	
ป.๕	ช	๔๘	๘๗	๕๐	๑๐๓	๔๑	๘๓	๖๒	๑๐๘	-	-
	ญ	๒๙		๕๓		๔๒		๖๖		-	
ป.๖	ช	๕๐	๑๒๓	๖๙	๑๑๕	๔๑	๘๐	๕๗	๑๐๗	-	-
	ญ	๗๓		๔๖		๓๙		๕๐		-	
รวม		๕๙๙		๕๙๔		๕๐๐		๕๔๒		-	
ม.๑	ช	-	-	-	-	-	-	๑๒๐	๑๘๑	๑๖๙	๓๓๙
	ญ	-		-		-		-		๖๑	
ม.๒	ช	-	-	-	-	-	-	๑๐๐	๑๕๘	๒๒๓	๔๐๔
	ญ	-		-		-		-		๕๘	
ม.๓	ช	-	-	-	-	-	-	๑๒๕	๑๙๖	๒๐๗	๔๐๕
	ญ	-		-		-		-		๗๑	
รวม		-		-		-		๕๓๕		๑,๑๔๘	
ม.๔	ช	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๓	๑๔๒
	ญ	-		-		-		-		-	
ม.๕	ช	-	-	-	-	-	-	-	-	๕๙	๑๔๖
	ญ	-		-		-		-		-	
ม.๖	ช	-	-	-	-	-	-	-	-	๔๕	๑๒๕
	ญ	-		-		-		-		-	
รวม ม.ปลาย		-		-		-		-		๔๑๓	
รวมทั้งหมด		๘๒๓		๗๗๑		๖๘๔		๑,๑๘๒		๑,๕๖๑	
รวมจำนวนนักเรียนทั้ง ๕ โรง๕,๐๒๑..... คน											

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครสงขลา มีจำนวน ๕ ศูนย์ ดังนี้

ที่	ศูนย์พัฒนาฯ	ชาย	หญิง	รวม
๑	แก้วเสด็จ	๓๓	๑๗	๕๐
๒	กุโบร์	๑๔	๒๒	๓๖
๓	ท่าสะพาน	๒๒	๒๓	๔๕
๔	บ่อนวัวเก่า	๓๙	๒๕	๖๔
๕	วัดไทรงาม	๒๑	๒๖	๔๗
รวม		๑๒๙	๑๑๓	๒๔๒

จำนวนนักเรียนและครู ภารโรงของสถานศึกษาที่สังกัดเทศบาลนครสงขลา

ที่	สถานศึกษา	จำนวนนักเรียน	จำนวนครู	รวม
๑	เทศบาล ๑	๘๒๓	๔๕	๘๖๘
๒	เทศบาล ๒	๗๗๑	๕๐	๘๒๑
๓	เทศบาล ๓	๖๘๔	๕๓	๗๓๗
๔	เทศบาล ๔	๑,๑๘๒	๖๓	๑,๒๔๕
๕	เทศบาล ๕	๑,๕๖๑	๑๐๐	๑,๖๖๑
๖	ศูนย์พัฒนาฯ แก้วเสด็จ	๕๐	๔	๕๔
๗	ศูนย์พัฒนาฯ กุโบร์	๓๖	๓	๓๙
๘	ศูนย์พัฒนาฯ ท่าสะพาน	๔๕	๓	๔๘
๙	ศูนย์พัฒนาฯ บ่อนวัวเก่า	๖๔	๖	๗๐
๑๐	ศูนย์พัฒนาฯ วัดไทรงาม	๔๗	๔	๕๑
รวม		๕,๒๖๓	๓๓๑	๕,๕๙๔

(ที่มา : สำนักงานการศึกษา เทศบาลนครสงขลา ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒)

๔.๒ ด้านสาธารณสุข

โรงพยาบาลเมืองสงขลา	จำนวน	๑	แห่ง
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (pcu)	จำนวน	๕	แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสงขลา	จำนวน	๒	ศูนย์
๑.ศูนย์บริการสาธารณสุข (เตาหลวง)			
๒.ศูนย์บริการสาธารณสุข (สระเกษ)			
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	จำนวน	๑	แห่ง
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสงขลา	จำนวน	๑	แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีทั้งหมด ๕๕ ชุมชน มีสมาชิกจำนวน		๕๓๐	คน
ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสงขลา	จำนวน	๑,๑๓๐	คน

ชมรมออกกำลังกาย ศูนย์รวมชมรมคนรักสุขภาพเทศบาลนครสงขลา มีทั้งหมด ๒๐ ชมรม

๑.ชมรมแอโรบิคสวน ๗๒ พรรษา สมาชิก ๗๐ คน

๒.ชมรมว่ายน้ำสนามกีฬาติณสูลานนท์	สมาชิก	๑๕	คน
๓.ชมรมแอโรบิกหน้าอำเภอ	สมาชิก	๑๑๐	คน
๔.ชมรมไม้พลองแก้วเส็ง	สมาชิก	๒๐	คน
๕.ชมรมแอโรบิกไม้พลองชลทัศน์	สมาชิก	๓๐	คน
๖.ชมรมแอโรบิกทำน้ำพุثرรักษา	สมาชิก	๕๐	คน
๗.ชมรมฟุตบอลบ่ออย่าง	สมาชิก	๕๐	คน
๘.ชมรมช่วยขุน สนามกีฬาติณสูลานนท์	สมาชิก	๒๐	คน
๙.ชมรมแอโรบิก สนามกีฬาติณสูลานนท์ (รอบเย็น)	สมาชิก	๑๐๐	คน
๑๐.ชมรมไทเก๊กเอวี่ยนจี สงขลา	สมาชิก	๑๕๐	คน
๑๑.ชมรมไทเก๊กสวน ๗๒ พรรษา	สมาชิก	๑๕๐	คน
๑๒.ชมรมฟุตบอลสัมพันธ์	สมาชิก	๓๐	คน
๑๓.ชมรมแอโรบิกเตาหลวง	สมาชิก	๗๐	คน
๑๔.ชมรมอาวุโส ๕๖	สมาชิก	๑๖๐	คน
๑๕.ชมรมพณิชยศาสตร์สุข	สมาชิก	๕๐	คน
๑๖.ชมรมเปตองสัมพันธ์	สมาชิก	๒๐	คน
๑๗.ชมรมไม้พลองย่านเมืองเก่า	สมาชิก	๒๐	คน
๑๘.ชมรมไลน์แดนซ์ สนามกีฬาติณสูลานนท์	สมาชิก	๑๐๐	คน
๑๙.ชมรมบาสเก็ตบอล สนามกีฬาติณสูลานนท์	สมาชิก	๓๐	คน
๒๐.ชมรมลีลาศ	สมาชิก	๒๕	คน

การรักษาความสะอาด

๑. ปริมาณขยะ ๙๐ ตัน/วัน
๒. ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน ๘๐ ตัน/วัน

อัตรากำลังเฉพาะพนักงานจ้าง แยกตามหน้าที่รับผิดชอบ งานรักษาความสะอาด

ลำดับที่	แบ่งเป็นงาน	จำนวน (คน)
๑.	งานกวาดล้างทำความสะอาดถนน	๘
๒.	งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย	๑๐๓
๓.	งานขนถ่ายขยะมูลฝอย	๗๐
๔.	งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	๖
๕.	งานอื่น ๆ	
	- รถสุขาเคลื่อนที่	๒
	- ถังขยะโยธาทั่วไป	๒
	- งานรักษาความปลอดภัย (ยาม)	๓
รวม		๑๙๔

ประเภทรถใช้งาน

๑. รถบรรทุกขยะอัดท้ายใหญ่ จำนวน ๑๘ คัน ใช้งานได้ ๑๒ คัน
๒. รถบรรทุกขยะอัดท้ายเล็ก จำนวน ๓ คัน ใช้งานได้ ๓ คัน

๓. รถบรรทุกขยะเปิดข้างเทท้าย	จำนวน	๓	คัน	ใช้งานได้	๓	คัน
๔. รถดูดสิ่งปฏิกูล	จำนวน	๓	คัน	ใช้งานได้	๓	คัน
๕. รถตักหน้าขุดหลัง	จำนวน	๑	คัน	ใช้งานได้	๑	คัน
๖. รถสุขาเคลื่อนที่	จำนวน	๓	คัน	ใช้งานได้	๓	คัน
๗. รถยกถังขยะคอนเทนเนอร์	จำนวน	๓	คัน	ใช้งานได้	๓	คัน
๘. รถเก็บขนกิ่งไม้,เศษวัสดุ	จำนวน	๔	คัน	ใช้งานได้	๔	คัน
๙. รถบรรทุกน้ำ	จำนวน	๓	คัน	ใช้งานได้	๓	คัน
๑๐. รถกวาดดูดฝุ่น	จำนวน	๑	คัน	ใช้งานได้	-	คัน
๑๑. รถฉีดล้างถังขยะ	จำนวน	๑	คัน	ใช้งานได้	-	คัน
๑๒. รถกวาดขยะชายหาด	จำนวน	๑	คัน	ใช้งานได้	๑	คัน

ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๒

๑. สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร	๖๕๙	แห่ง
๒. สถานที่ประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	๔๕๖	แห่ง
๓. ตลาดเอกชน	๗	แห่ง
๔. โรงฆ่าสัตว์เทศบาล	๑	แห่ง
๕. โรงแรม	๑๘	แห่ง
๖. สุสานและฌาปนสถาน	๔	แห่ง

(ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒)

๔.๓ อาชญากรรม

สถิติคดีอาญาที่มีการก่อเหตุในพื้นที่ ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ มีดังนี้

ประเภทความผิด	สถิติการเกิดเหตุ	
	ปี ๒๕๖๑ (ม.ค. - ธ.ค.)	ปี ๒๕๖๒ (ม.ค. - พ.ค.)
ลักทรัพย์	๔๐	๑๐
ฉ้อโกง	๘	๖
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา	๔	-
ชิงทรัพย์	๒	-
วิ่งราวทรัพย์	๕	๔
ความผิดอื่น ๆ	๑	-
รวม	๖๐	๒๐

๔.๔ ยาเสพติด

ตำบลอย่างตรวจพบการใช้ยาเสพติด เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ยาบ้า ใบกระท่อม ยาไอซ์ กัญชา อัลปราโซแลม ในปี ๒๕๖๑ (ม.ค. – ธ.ค.) จำนวน ๕๐๐ ราย และปี ๒๕๖๒ (ม.ค. – พ.ค.) จำนวน ๔๔๖ ราย

(ที่มา : ตำรวจภูธรเมืองสงขลา)

๔.๕ การสังคมสงเคราะห์

ผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน	จำนวน ๗,๙๓๘ คน
ผู้พิการที่ลงทะเบียน	จำนวน ๑,๕๑๒ คน
ผู้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียน	จำนวน ๗๘ คน

(ที่มา : กองสวัสดิการสังคม ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒)

๕.ระบบบริการพื้นฐาน

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง

กระทรวงคมนาคม ได้ประกาศ เรื่อง การจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๔๓ ง วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ กำหนดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา ในที่ดินบริเวณท่าเทียบเรือประมงใหม่สงขลา (ท่า สะอ้าน) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒๒.๓ ตารางวา โดยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด สงขลา ได้รับการจัดตั้งโดยมีผลตามกฎหมายแล้ว กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ส่งมอบภารกิจการ บริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลาให้แก่เทศบาลนครสงขลา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็น การดำเนินการตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และได้เปิดดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลาอย่างเป็นทางการในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙ สถานที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙๑ ถนนเตาอิฐ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา

- | | |
|--|------------|
| ๑. พนักงานเทศบาล มาช่วยราชการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา | จำนวน ๑ คน |
| ๒. พนักงานจ้างทั่วไป มาช่วยราชการงานธุรการ | จำนวน ๒ คน |
| ๓. พนักงานจ้างเหมาเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง | จำนวน ๔ คน |
| ๔. พนักงานจ้างเหมาทำหน้าที่รักษาความสะอาด | จำนวน ๔ คน |
| ๕. พนักงานจ้างเหมาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย | จำนวน ๕ คน |

ข้อมูลการเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลาของรถโดยสารประจำทาง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เดือน/ปี	จำนวนรถเข้าใช้สถานีขนส่งฯ / เที่ยว	รายได้ค่าบริการสถานีขนส่งฯ / บาท
ตุลาคม ๒๕๖๑	๑๔,๓๗๖	๑๒๕,๑๗๒
พฤศจิกายน ๒๕๖๑	๑๔,๑๑๒	๑๒๑,๗๑๒
ธันวาคม ๒๕๖๑	๑๒,๘๙๒	๑๒๐,๙๗๘
มกราคม ๒๕๖๒	๑๑,๒๘๗	๑๒๐,๗๘๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๑๒,๗๕๖	๑๑๐,๓๑๐
มีนาคม ๒๕๖๒	๑๓,๐๗๒	๑๒๑,๒๖๒
เมษายน ๒๕๖๒	๑๒,๕๙๔	๑๑๓,๕๙๖
พฤษภาคม ๒๕๖๒	๑๒,๗๕๖	๑๑๖,๗๔๒

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสงขลา มีจำนวนขานชาลา จำนวน ๒๑ ช่อง และมีบริการรถ ๔ ประเภท ดังนี้

ประเภทรถ	เส้นทางเดินรถ
รถทัวร์ปรับอากาศ	สงขลา – กรุงเทพฯ สงขลา – ภูเก็ต สุไหงโกลก – ภูเก็ต
รถมินิบัส	สงขลา – ภูเก็ต สงขลา – สุไหงโกลก สงขลา – นครศรีธรรมราช
รถตู้	สงขลา – หาดใหญ่ สงขลา – พัทลุง สงขลา – ตรัง สงขลา – ยะลา สงขลา – ปัตตานี สงขลา – สะบ้าย้อย สงขลา – นาทวี สงขลา – รัตภูมิ สงขลา – ปากพญูน สงขลา – จะนะ สงขลา – ระโนด
รถสองแถว	สงขลา – หาดใหญ่ สงขลา – สทิงพระ สงขลา – ม่วงงาม สงขลา – จะนะ สงขลา – บ้านขุนทอง สงขลา – บ้านระฆัง สงขลา – ป่ายาง สงขลา – ปากรอ สงขลา – สะทิงหม้อ

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ถนนและทางเท้าในเขตเทศบาล

มีถนนรวม ๓๐๙ สาย พื้นที่ถนน รวม ๐.๙๐๒๐๗๖ ตารางกิโลเมตร (๙๐๒,๐๗๖ ตารางเมตร)
ความยาวรวม ๑๐๑.๓๘๙ กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ

- ถนนที่มีความกว้างตั้งแต่ ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๒๕๖ สาย ความยาวรวม ๙๔,๓๔๘.๗๐ เมตร
- ถนนที่มีความกว้างน้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร จำนวน ๕๑ สาย ความยาวรวม ๕,๙๒๘ เมตร

แบ่งตามลักษณะผิวจราจร ๓ ประเภท คือ

๑. ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน ๒๙๘ สาย ความยาว ๙๘,๗๔๑.๗๐ เมตร

๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๑๑ สาย ความยาว ๑,๕๓๕ เมตร
พื้นที่ทางเท้า รวม ๕๓,๕๐๘ ตารางเมตร

๕.๒ การไฟฟ้า

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน ๒๗,๔๕๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครสงขลา

ประเภทหลอดไฟ	ขนาดของหลอดไฟ (วัตต์)	จำนวนติดตั้ง
ฟลูออเรสเซนต์	๓๖	๕,๐๔๔
โซเดียม	๒๕๐	๑,๑๑๑
หลอดประหยัดไฟ	๘๕	๓๖๘
หลอดประหยัดไฟ	๑๑๐	๑๒
LED	๑๐๐	๒๐๕
LED	๑๒๐	๗
LED	๑๖๐	๙๒
LED	๒๒๐	๘๘
LED	๓๐๐	๒๘
โซล่าเซลล์	๑๒๐	๓๖
เมทัลฮาไลด์	๑,๐๐๐	๗๑

ไฟสัญญาณจราจรเขตเทศบาลฯ

- ๓.๑ ไฟสัญญาณจราจร ชนิด ๒ เฟส จำนวน ๕ จุด
- ถนนไทรบุรี (สี่แยกถนนพัทลุง)
 - ถนนไทรบุรี (สี่แยกการไฟฟ้าเก่า)
 - ถนนไทรบุรี (สี่แยกสงวนพาณิชย์)
 - ถนนไทรงาม (สี่แยกมัคร์เก่า)
 - ถนนราษฎร์อุทิศ ๑ (สี่แยกการเคหะฯ)
- ๓.๒ ไฟสัญญาณจราจร ชนิด ๓ เฟส จำนวน ๔ จุด
- ถนนไทรบุรี (สามแยกปากซอย ๒๗ ถนนไทรบุรี)
 - ถนนไทรบุรี (สามแยกถนนเตาหลวง)
 - ถนนรามวิถี (สามแยกหลังวัดโพธิ์)
 - ถนนเตาหลวง (สามแยกทางเข้าถนนราษฎร์อุทิศ ๑)
- ๓.๓ ไฟสัญญาณจราจร ชนิด ๔ เฟส จำนวน ๕ จุด
- ถนนไทรบุรี (สี่แยกเก้าเส้ง)
 - ถนนไทรบุรี (แยกธนาคารทหารไทย)

- ถนนรามวิถี (สี่แยกป่าไม้)
- ถนนรามวิถี (สี่แยกโรงเรียนอนุบาล)
- ถนนราชดำเนินนอก (สี่แยกศาลจังหวัด)

๓.๔ ไฟเหลืองเตือนกระพริบ จำนวน ๒ จุด

- ถนนราชดำเนินนอก (สี่แยกประปา)
- ถนนนครใน (สี่แยกทีโอที)

(ที่มา : สำนักการช่าง เทศบาลนครสงขลา ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒)

น้ำเสีย

๑. ปริมาณน้ำเสีย ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม./วัน
๒. ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้เป็นระบบเติมอากาศ ๑ แห่ง
๓. น้ำเสียที่บำบัดได้ จำนวน ๕,๐๐๐ ลบ.ม./วัน

ขยะ

๑. ขยะที่เก็บขนได้ จำนวน ๘๐ ตัน/วัน
๒. ขยะที่กำจัดได้ จำนวน ๘๐ ตัน/วัน กำจัดขยะโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล

รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบข้างและบริษัทเอกชน

๓. ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้เป็นี่สาธารณประโยชน์ จำนวน ๒๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านบ่ออิฐ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ห่างจากเขตเทศบาลเป็นระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร

๕.๓ การประปา

ตารางเปรียบเทียบปริมาณผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลนครสงขลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

ที่	รายการ	ปีงบประมาณ (คร้วเรือน)		
		๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑
๑	คร้วเรือนที่ใช้บริการน้ำประปา (คร้วเรือน)	๑๗,๐๖๓	๑๗,๒๖๑	๑๗,๒๗๑
๒	น้ำประปาที่ผลิตได้ (ลบ.ม./วัน)	๑๙,๙๗๔	๒๐,๘๓๗	๑๘,๘๔๐
๓	น้ำประปาที่ต้องใช้จำนวน (ลบ.ม./วัน)	๑๕,๓๖๕	๑๖,๐๒๗	๑๔,๔๙๒

แหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ คลองอู่ตะเภา , โรงกรองน้ำ กปภ.สาขาหาดใหญ่

(ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสงขลา)

๕.๔ ไปรษณีย์/การสื่อสาร

- ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา (ที่อยู่ ๔๓ ถนนนครใน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา)

- สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ วิทยุชุมชนเทศบาลนครสงขลา ๑๐๖.๒๕ MHz / มทร.ศรีวิชัย ๙๗.๕๐ MHz / มายฮาร์ทเรดิโอ ๑๐๐ MHz / เสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.๖) ๙๔.๕ MHz / สมายเวฟ ๑๐๗.๕๐ MHz

รูปแบบของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสงขลา

- **การจัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล** เทศบาลนครสงขลาได้จัดทำเว็บไซต์ของเทศบาล ชื่อ <http://www.songkhla-city.go.th> เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารของเทศบาล นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางสำหรับประชาชนได้ร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยจัดให้มีเว็บบอร์ด และยังจัดระบบให้ประชาชนสามารถร้องขอข้อมูลข่าวสารได้โดยตรงผ่านทางอีเมล และสามารถ download ข้อมูลได้จากหน้าเว็บไซต์ของเทศบาล

- **เฟซบุ๊กของเทศบาลนครสงขลา** เทศบาลนครสงขลาได้สร้างแฟนเพจหน้าเฟซบุ๊กของหน่วยงานชื่อว่า “Songkhla City (นครสงขลา)” <https://www.facebook.com/Songklamunicipality> เพื่อเผยแพร่กิจกรรม/โครงการ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาลนครสงขลา และรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ จากประชาชน

- **การจัดรายการทางสถานีวิทยุ** เทศบาลนครสงขลาได้ใช้เวลาจากสถานีวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลในด้านต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลข่าวสารและข้อข้องใจได้ตลอดรายการ โดยได้ใช้เวลาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา (สวท.) F.M. ๙๐.๕๐ MHz เพื่อเผยแพร่รายการรอบรั้วนครสงขลา ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๑๐ – ๐๙.๐๐ น.

- **การจัดทำสารสมิหลา** เป็นหนังสือรายงานข่าวสารและผลการพัฒนาของเทศบาลนครสงขลา นำมาเผยแพร่ โดยจัดทำเป็นรายไตรมาส ๆ ละ ๒,๐๐๐ เล่ม ปีละ ๔ ฉบับ แจกจ่ายไปยังหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ของเทศบาล

- **การจัดรายการทางเสียงตามสายของเทศบาล** ออกอากาศให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์เสียงตามสายแบบไร้สายที่ควบคุมจากจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนฯ และกระจายไปตามจุดรับสัญญาณในชุมชนที่ได้ติดตั้งลำโพงเสียงตามสายไว้ในแต่ละชุมชน โดยให้บริการทุกวันในช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยราชการ ต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

- **จุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนเทศบาลนครสงขลา** ในปัจจุบันเทศบาลได้จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนของเทศบาล ซึ่งได้รับอนุญาตคลื่นความถี่จากกรมประชาสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว โดยออกอากาศทางคลื่น FM ๑๐๖.๒๕ MHz ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน และสามารถรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.songkhla-city.go.th/radio และ Live สดผ่านเฟซบุ๊กของเทศบาลนครสงขลา

- **การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร** เทศบาลได้จัดทำศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและผู้สนใจ บริเวณชั้นล่างของสำนักงานเทศบาล ซึ่งภายในห้องศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ได้จัดให้มีลักษณะคล้ายห้องสมุด คือมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล เช่น แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติต่าง ๆ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย บรรยายสรุป ฯลฯ ระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนหนังสือที่มีเนื้อหาสาระ หลากหลายให้บริการกับประชาชน ที่ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

- **รถแห่ประชาสัมพันธ์** ประชาสัมพันธ์โดยการเปิดสเปดประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการเข้าถึงประชาชนในชุมชน

- **ป้ายกราฟิกบอร์ด** ประชาสัมพันธ์ภาพนิ่ง วิดีโอกิจกรรม และตัวอักษรวิ่งผ่านป้ายกราฟิก บอร์ดบริเวณแยกอนุบาลสงขลา เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของเทศบาล

- **ไวเนิลประชาสัมพันธ์** โดยการจัดทำไวเนิลเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการต่างๆ ของ เทศบาล ติดตั้ง ณ ป้ายตะแกรงเหล็กที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา

- **ยูทูปของเทศบาลนครสงขลา** โดยดำเนินการเผยแพร่วิดีโอผ่านช่องทาง Youtube : Songkhlicity นครสงขลา โดยทำการเผยแพร่วิดีโอกิจกรรม/โครงการ รวมทั้งสาระความรู้ต่าง ๆ

- **แอปพลิเคชัน Line** ของเทศบาลนครสงขลา โดยดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม/โครงการผ่านแอปพลิเคชัน Line@songkhlicity ของเทศบาลนครสงขลา

- **การจัดงานแถลงข่าว** เทศบาลนครสงขลาดำเนินการจัดงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับทราบ

ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลา

เทศบาลนครสงขลาได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครสงขลา” เปิดให้บริการ งานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่หลากหลาย ณ จุดเดียว และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกฎหมายกลางที่จะกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้องและศูนย์คำขออนุญาต ณ จุดเดียว เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขออนุญาตซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีการนำแนวคิดนวัตกรรมองค์กร ๔.๐ เข้ามาพัฒนาการให้บริการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมประยุกต์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การประมง

ตำบลบ่ออย่างมีครัวเรือนที่ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งอยู่บริเวณชุมชนเก่าเส้ง จำนวน ๗๐ ครัวเรือน มีเครื่องมือจับสัตว์น้ำที่สำคัญ ได้แก่ อวนลอยปลา อวนลอยปู เป็นต้น มีทรัพยากรสัตว์น้ำทาง เศรษฐกิจที่สำคัญจากมากไปน้อย ได้แก่ ปลาหู ปลาหลัง ปลาสีกุน ปลาจวด ปูน้ำ

(ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา)

๖.๒ การปศุสัตว์

ประเภท	จำนวน (ตัว)
เป็ด	๑๒๐
ไก่	๗,๑๔๘
สุกร	๓๓
โค	๑๐
รวม	๗,๓๑๑

(ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒)

๖.๓ การบริการ

สถานประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน ๘ แห่ง

กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน ในเขตเทศบาล

๑. สนามกีฬาอเนกประสงค์	จำนวน ๑ แห่ง
๒. สนามฟุตบอล	จำนวน ๖ แห่ง
๓. สนามบาสเก็ตบอล	จำนวน ๑๒ แห่ง
๔. สนามตะกร้อ	จำนวน ๑๒ แห่ง
๕. สนามวอลเลย์บอล	จำนวน ๑๐ แห่ง
๖. สระว่ายน้ำ	จำนวน ๕ แห่ง
๗. ห้องสมุดประชาชน	จำนวน ๒ แห่ง
๘. สวนสาธารณะ	จำนวน ๕ แห่ง
๙. สนามเด็กเล่น	จำนวน ๖ แห่ง
๑๐. สนามกอล์ฟ	จำนวน ๑ แห่ง
๑๑. หอสมุดแห่งชาติ	จำนวน ๑ แห่ง
๑๒. ห้องสมุดเคลื่อนที่	จำนวน ๑ แห่ง

ที่สาธารณประโยชน์ในความดูแลบำรุงรักษาของเทศบาลนครสงขลา

๑. บริเวณช่องเขา, สวนญี่ปุ่น	๒๕.๕ ไร่
๒. บริเวณกรมหลวงชุมพร แหลมสนอ่อน	๑๖๐ ไร่

๓. บริเวณเชิงบันไดเขาดังกวาง	๑๔	ไร่
๔. บริเวณสระบัว	๗๒.๔๘	ไร่
๕. บริเวณเขาน้อย	๕๓.๐๔	ไร่
๖. ลานกีฬาชุมชน ๒ แห่ง	๒	ไร่
๗. บริเวณริมทะเลสาบสงขลาถนนแหล่งพระราม	๔	ไร่
๘. สวน ๗๒ พรรษา (ประตูลู่ทะเลสาบสงขลา)	๘	ไร่
๙. สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	๑๑๑	ไร่
รวม	๔๕๐.๐๒	ไร่

๖.๔ การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ติดต่อกับประเทศมาเลเซียโดยสภาพทั่วไปจังหวัดสงขลามีศักยภาพที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสงขลามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีหาดทรายขาวสะอาดและโบราณสถาน ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร์และชาติอื่นๆ เข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก

จำนวนและลักษณะสถานที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครสงขลา

ย่านเมืองเก่า อยู่บริเวณถนนนางงาม ถนนนครใน ถนนนครนอก เป็นถนนเล็กๆ เปิดให้รถวิ่งได้ทางเดียว ตึกและบ้านเรือนร้านค้าในละแวกนี้สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบจีนปณยุโรป มีลวดลาย ปูนปั้นประดับที่กรอบหน้าต่างและหัวเสาสวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นย่านอาหารพื้นเมืองของสงขลา เช่น ก๋วยเตี๋ยวสงขลา เต้าคั่ว และบริเวณหัวถนนนางงามก็มีร้านขายขนมบอก ซึ่งในปัจจุบันเหลืออยู่เพียงเจ้าเดียวเท่านั้น

ศาลหลักเมือง อยู่ที่ถนนนางงาม ชาวสงขลาเรียกว่า "ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา" เป็นที่เคารพสักการะของชาวสงขลา ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลา อันทำให้บ้านเมืองใน ละแวกใกล้เคียงมีรูปทรงแบบสถาปัตยกรรมจีน

แหลมสมิหลา อยู่ห่างจากตลาดทรัพย์สิน (ตลาดสดเทศบาล) ประมาณ ๒.๕ กิโลเมตร มีหาดทรายและทิวสนร่มรื่น เห็นทิวทัศน์ของแหลมสนอ่อนและหาดชลาทัศน์ และหากวันใดอากาศดี จะมองเห็นเขาเก้าเส้งอยู่ลิบๆ นอกจากนี้ที่หาดสมิหลายังมีรูปปั้นนางเงือก สัญลักษณ์โดดเด่นของจังหวัด ซึ่งมีความเชื่ออยู่ว่าถ้าหากใครได้แตะต้องรูปปั้นนี้ก็จะได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง

แหลมสนอ่อน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแหลมสมิหลา บรรยากาศร่มรื่นไปด้วยทิวสนขนานบสองข้างทาง เทศบาลได้พัฒนาเป็นสวนสองทะเลตามลักษณะภูมิศาสตร์ คือ ด้านทิศตะวันออกติดกับทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับทะเลสาบสงขลา ตรงปลายแหลม เป็นที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทั้งยังเหมาะแก่การนั่งพักผ่อนชมทิวทัศน์ด้วย และจากสวนสองทะเลเป็นจุดที่มองเห็นเกาะหนูได้ใกล้และชัดเจนที่สุด

พระตำหนักเขาน้อย ตั้งอยู่เชิงเขาน้อยทางทิศใต้ ถนนสะเดา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ เพื่อเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร (กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์) เมื่อครั้งมาดำรงตำแหน่งสมเด็จพระอุปราชมณฑล

ปักซีใต้ เคยใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ ในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดภาคใต้ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๐๒ ปัจจุบันใช้เป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

เขาดังกวน อยู่บริเวณแหลมสมิหลา บันไดทางขึ้นอยู่ทางถนนราชดำเนินใน ก่อนถึงยอดเขา มีศาลาวิหารแดงเป็นพลับพลาที่ประทับซึ่งรัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างถวายตามพระราชประสงค์ ของรัชกาลที่ ๔ บนยอดเขามีเจดีย์พระธาตุคู่เมืองสงขลาประดิษฐานอยู่ สร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวารวดี จากยอดเขามองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบทุกๆ ปีทางจังหวัดจะ ใช้สถานที่แห่งนี้สำหรับพิธีห่มผ้าองค์เจดีย์ ประเพณีตักบาตรเทโว และลากพระ ปัจจุบันมีลิฟต์ขึ้นเขาดังกวน ที่มีราววิ่งยาว ๑๓๖ เมตร น้ำหนักบรรทุก ๑,๓๕๐ กิโลกรัม ให้บริการทุกวัน เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๘.๓๐ น.

เจ็อกทอง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ โดยความคิดริเริ่มของนายชาญ กาญจนาคพันธุ์ ปลัดจังหวัดสงขลา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสงขลา เจ็อก ความหมายทั่วไปหมายถึง หญิงสาวที่มีร่างกายอ่อนล้าเป็นปลา อาศัยอยู่ในน้ำ แต่จริงแล้วเป็นจินตนาการของสุนทรภู่ ประวัติความเป็นมาของนางเจ็อกนี้ มาจากนิทานปรัมปราที่เล่าว่า ในคืนหนึ่งหนุ่มชาวประมงไปพบเจอนางเจ็อกที่นั่งหวิมอยู่ แต่นางเจ็อกตกใจจึงหนีลงน้ำ ทิ้งไว้แต่หวิของคำและไม่ปรากฏตัวให้เห็นอีกเลย นางเจ็อกที่ป็นขึ้นนี้ หล่อเป็นบรอนซ์รมดำ โดยอาจารย์จิตร บัวบุศย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะช่างเป็นผู้ออกแบบปั้นหล่อ โดยใช้งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เมื่อปั้นและหล่อเสร็จแล้วได้นำมาตั้งบนโขดหินที่แหลมสมิหลา และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของแหลมสมิหลา จังหวัดสงขลามาจนทุกวันนี้

เกาะหนู เกาะแมว เป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากชายฝั่งมากนัก เกาะที่อยู่ใกล้ชายฝั่งกว่า มองดูคล้ายหนู และอีกเกาะหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปคล้ายแมว เหมาะแก่การตกปลา ปัจจุบันมีประติมากรรมรูปปั้นหนูแมว บอกเล่าตำนานของเกาะหนูเกาะแมวว่า “นานมาแล้วมีพ่อค้าชาวจีนเดินเรือสำเภามาค้าขายที่เมืองสงขลา เมื่อเดินทางกลับได้ซื้อหมากับแมวคู่หนึ่งเอาลงเรือไปด้วย ฝ่ายหมากับแมวเมื่อลงเรืออยู่ในเรือนาน ๆ รู้สึกเบื่อและอยากกลับไปสงขลาจึงปรึกษากัน หมาก็บอกกับแมวว่า พ่อค้าเรือสำเภานั้นมีดวงแก้ววิเศษหากใครได้ไว้จะว่ายน้ำไปไหน ๆ ได้โดยไม่จม แมวจึงคิดอุบายโดยให้หนูไปขโมยแก้ววิเศษของพ่อค้ามา และหนูขอหนีขึ้นฝั่งไปด้วย ทั้งสามว่ายน้ำหนีลงเรือมุ่งหน้าไปขึ้นฝั่งที่เมืองสงขลา ขณะว่ายน้ำอยู่นั้น หนูคิดอยากได้ดวงแก้ววิเศษไว้ครอบครองจึงว่ายน้ำหนี ดวงแก้วจึงผลัดหล่นออกจากปากแตกละเอียดกลายเป็นหาดทราย เรียกว่าหาดทรายแก้ว ซึ่งอยู่ทางด้านเหนือของแหลมสนยื่นออกไปในอ่าวสงขลา ฝ่ายหนูและแมวจมน้ำตายกลายเป็นเกาะหนู เกาะแมว ส่วนหมานั้นสามารถว่ายน้ำมาได้ แต่ขาดใจตายที่ฝั่งกลายเป็นหินเรียกว่าเขาดังกวน” ปัจจุบันเกาะหนูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว บนเกาะหนูมีมรดกทางประวัติศาสตร์ คือ ป้อมปืนใหญ่และหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ มีจุดชมวิวสามารถมองเห็นสี่ของน้ำทะเลเป็น ๒ สี และในช่วงเดือนมีนาคม - มิถุนายน นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมปลาโลมา

เขาเก้าเส้ง นายหัวแรง อยู่ติดกับหาดสมิหลาทางทิศใต้ มีโขดหินธรรมชาติซึ่งมีหินก้อนหนึ่งตั้งโดดเด่นอยู่เหนือก้อนอื่น ๆ ดูเหมือนว่าจะตกลงมา ชาวบ้านเรียกว่า หัวนายแรง ตามตำนานมีเรื่องเล่าว่าได้หินก้อนนี้มีทรัพย์สมบัติจำนวนมากฝังอยู่ใกล้ ๆ กับเขาเก้าเส้ง ยังมีหมู่บ้านชาวประมง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมความงามของศิลปะที่ปรากฏบนเรือก้อและ และเรือหัวสิงห์ที่จอดอยู่ริมหาด

เจดีย์พระบรมธาตุวัดชัยมงคล พระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์วัดนี้ได้มาจากลังกา ประมาณปี พ.ศ.๒๔๓๕ มีพระอาจารย์สอนบาลีในวัดชัยมงคลรูปหนึ่งนามว่า นะ อิศโร ไปลังกาและได้รู้จักสนิทสนมกับธนบดีเศรษฐีใหญ่ในลังกา ซึ่งมีพระธาตุพระทศพลมากและยินดีถวายให้ โดยนำมอบมาวางไว้และให้ท่าน นะ

เลือก ท่าน นะ อธิษฐานและเลือกได้พระธาตุพระพุทธรูปเจ้าจึงนำกลับมาและได้สร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมธาตุไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะสืบมาจนทุกวันนี้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา อยู่ที่ถนนจะนะตรงข้ามกำแพงเมืองเก่าสงขลา เดิมเป็นบ้านพักของพระยาสุนทรารักษ์ (เนตร ณ สงขลา) เป็นสถาปัตยกรรมจีนที่ยังสมบูรณ์ เก็บรวบรวมโบราณวัตถุต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จากบ้านเชียง สมัยหินกลาง หินใหม่ จากกาญจนบุรี ตลอดทั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยศรีวิชัย นอกจากนี้ยังจัดแสดงเครื่องใช้และเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านเจ้าของบ้านเคยใช้อีกด้วย เปิดให้ชมเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. และเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.หยุดวันจันทร์ อังคารและวันหยุดราชการ

วัดมณีมาวาส (วัดกลาง) อยู่ที่ถนนไทรบุรี เป็นวัดใหญ่และสำคัญที่สุดของสงขลาอายุประมาณ ๔๐๐ ปี เดิมเรียกว่า “วัดยายศรีจันทร์” คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลาได้อุทิศเงินสร้างขึ้น ต่อมาผู้สร้างวัดเลียบทางทิศเหนือ และวัดโพธิ์ ทางทิศใต้ ชาวสงขลาจึงเรียกวัดยายศรีจันทร์ว่า “วัดกลาง” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดมณีมาวาส” พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองในอดีต ใกล้กันนั้นยังมีพิพิธภัณฑสถานศิลปะเก็บวัตถุโบราณจากอำเภอต่าง ๆ เช่น อำเภอเมือง อำเภอสทิงพระ อำเภอรอนโคก ซึ่งนับเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตั้งอยู่บนถนนนางงาม ชาวสงขลาเรียกว่า “ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา” เป็นที่เคารพสักการะของชาวสงขลา และประชาชนผู้นับถือทั่วไป ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน สร้างพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลา

ประติมากรรมพญานาคพันน้ำ เป็นประติมากรรมลอยตัวมองเห็นได้รอบด้านเนื้อวัสดุประติมากรรมเป็นโลหะทองเหลืองรมสนิมเขียว ประกอบด้วย ๓ ส่วนคือ

๑. ส่วนหัวพญานาค มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำตัว ๑.๒๐ เมตร ส่วนสูงจากฐานลำตัวจนถึงปลายยอดสุดประมาณ ๙ เมตร ตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมสนอ่อน สวนสองทะเลพ่นน้ำสู่อ่าวไทย
๒. ส่วนลำตัวพญานาคหรือส่วนสะดือพญานาค เป็นลักษณะลำตัวโค้งครึ่งวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลำตัว ๑.๒๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ตั้งอยู่บริเวณสระบัว
๓. ส่วนหางพญานาค มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร เรียวไปส่วนหาง ความยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๔.๕๐ เมตร ตั้งอยู่บริเวณถนนชลาทัศน์ หาดสมิหลา

อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บริเวณสวนสองทะเล กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งราชนาวีไทย หรือมีอีกชื่อว่า “เสด็จเตี้ย” เป็นที่เคารพนับถือของคนโดยทั่วไปในภาคใต้ ก่อตั้งโดยกลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล จังหวัดสงขลา ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปกครอง ร่วมกับกองทัพเรือ สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ เพื่อให้ชาวเรือได้สักการบูชาก่อนออกไปประกอบอาชีพในทะเล เพราะมีความเชื่อว่าท่านจะช่วยเหลือให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายจากพายุและเพศภัยต่าง ๆ ผู้คนนิยมมาสักการะขอพรอย่างไม่ขาดสายทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว

สวนประติมากรรมนานาชาติกับสิ่งแวดล้อมพระเกียรติฯ เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับสมาคมประติมากรรมไทยและสถาบันศิลปะในประเทศไทย ได้จัดสร้างประติมากรรมนานาชาติขึ้น จำนวน ๑๗ ชิ้น ตั้งอยู่บริเวณชายหาดสมิหลา ลานคนเมือง สวนเสรีและสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา และในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นิสิต นักศึกษา และเยาวชนได้ศึกษาทางด้าน สิ่งแวดล้อมอีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอีกด้วย

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมสนอ่อน เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบนิเวศทางน้ำและพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิดให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาส มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา เพื่อเป็นศูนย์รวมและสร้างแรงจูงใจของพสกนิกรชาวไทย และนักท่องเที่ยวได้แสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ และเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนป่าบริเวณแหลมสนอ่อนหาดสมิหลา มีเนื้อที่ประมาณ ๑๑๑ ไร่

สวนสองทะเล ตั้งอยู่สุดปลายแหลมสนอ่อน เป็นสวนสาธารณะรูปแบบหนึ่งที่ดัดแปลงมาจากพื้นที่ที่เป็นป่าสนมาเป็นอุทยานที่มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ได้ทั้ง ๒ ทะเล คือทะเลสาบและทะเลอ่าวไทย มีศูนย์กีฬาทางน้ำ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และลานเอนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ไว้ บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว

สวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชินี ตั้งอยู่บริเวณริมปากคลองสำโรงด้านทะเลสาบ พื้นที่ประมาณ ๘ ไร่ เป็นโครงการที่ต้องการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทศบาลนครสงขลาใช้งบประมาณในการพัฒนาทั้งสิ้น จำนวน ๓๕ ล้านบาท เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของ ชุมชนบริเวณใกล้เคียงภายในเขตเทศบาลนครสงขลา และพื้นที่ของเทศบาลตำบลเขารูปช้าง เป็นการเปิดมิติ ใหม่ของการท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลา โดยใช้เป็นที่จอดรถท่องเที่ยวของประชาชนที่ว่างจากการทำประมง พื้นบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นโดยการปลูกต้นโกงกางเพื่อปรับปรุงระบบนิเวศ รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างแท้จริง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นเรือนไทยที่สร้างจากความทรงจำของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ณ สถานที่ที่เคยเป็นที่ตั้งบ้านพักของ รองอำมาตย์โทขุนวินิจทัศนกรรม (ปึ้ง ติณสูลานนท์) บิดาของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระตำระงพิเศษหรือพัศดีที่เมืองสงขลาภายในจัด แสดงข้าวของเครื่องใช้และประวัติสกุลติณสูลานนท์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเปิดให้เข้าชมระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก "ถนนคนเดินสงขลาแต่แรก เฟลิกกินของหรอย ย้อนรอยบ่อย่าง" จัดขึ้นทุกวันศุกร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ บริเวณถนนจะนะ

บ้านนครใน เป็นพิพิธภัณฑสถานที่จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ของโบราณจากจีนที่ยังคงความ เป็นเอกลักษณ์ของการดำรงชีวิตของคนจีนในย่านเมืองเก่า ที่มาอยู่ในสงขลาในสมัยอดีต

โรงสีแดง หรือ หับโห้หิน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓ ถนนนครนอก พ.ศ.๒๕๕๗ รองอำมาตย์ตรีขุนราช- กิจการี (จุ่นเลียง ลิ่มเสาวพฤกษ์) เปิดกิจการโรงสีข้าว ริมทะเลสาบสงขลา ชื่อว่า “หับ โห้ หิน” ผู้คนเรียก ขานกันว่า โรงสีแดง เนื่องจากอาคารทั้งหลังทาด้วยสีแดง

กำแพงเมืองเก่า ตั้งอยู่บริเวณถนนจะนะ กำแพงมีความสูง ๗ เมตร มีประตูเมืองหลัก ๑๐ ประตู สร้างเมื่อครั้งเมืองสงขลาฝั่งบ่อยางในปี พ.ศ.๒๓๗๙ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๓๘๕ ประกอบด้วยป้อม ปรากฏหลายป้อม ป้อมปืนใหญ่ ๘ ป้อม สร้างแบบสถาปัตยกรรมจีนบนกำแพงประดับประดาด้วยอิฐ โบราณ

๖.๕ อุตสาหกรรม

ประเภทหรือชนิดของโรงงาน	จำนวน โรงงาน	คนงาน (คน)	เงินลงทุน
การขยายผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์	๒	๑๐	๗๗๐,๐๐๐
การถนอมสัตว์น้ำ	๒	๗๘๒	๕,๖๒๐,๗๐๐

การทำผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปจากสัตว์น้ำ	๒	๖๗	๒๐,๐๑๒,๐๐๐
การล้าง ขำแหละ และต้มสัตว์น้ำ	๕	๔๒๔	๓๓,๔๖๐,๐๐๐
การทำขนม หรือขนมเค้ก	๑	๕	๒๓๕,๐๐๐
การทำผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง เป็นเส้น เม็ดหรือชิ้น	๔	๑๕	๓,๔๗๐,๐๐๐
การทำเครื่องปรุงกลิ่น รส หรือสีของอาหาร	๑	๒	๑,๔๕๐,๐๐๐
การทำน้ำแข็ง บด หรือย่อน้ำแข็ง	๔	๕๕	๓๒,๐๖๒,๐๐๐
การทำน้ำดื่ม	๑	๑	๔๐,๐๐๐
การเลี้ยง ไส้ ซอย เซาะร่อง หรือการแปรรูปไม้ด้วยวิธีอื่น	๒	๙	๙๕๐,๐๐๐
ทำเครื่องเรือน หรือเครื่องตกแต่งภายในอาคารจากไม้	๑	๑๙	๔๗๒,๕๐๐
การพิมพ์ ตกแต่งสิ่งพิมพ์	๓	๒๓	๕,๘๕๐,๐๐๐
ทำส่วนประกอบสำหรับใช้ในการก่อสร้างอาคาร	๑	๒	๒๘๐,๐๐๐
การกลึง เจาะ คว้าน ไส้หรือเชื่อมโลหะทั่วไป	๘	๕๙	๘,๒๖๘,๐๐๐
ประกอบ ตัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องยนต์ ส่วนประกอบรถยนต์	๖	๕๐	๓,๐๗๙,๐๐๐
ประกอบ ตัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องจักรอุตสาหกรรม กระดาษ การพิมพ์	๑	๓๔	๔๓,๘๕๐,๐๐๐
การต่อ ซ่อมแซมเรือในอู่ต่อเรือ	๒	๓๐	๔๖,๗๐๐,๐๐๐
การทำชิ้นส่วนพิเศษ หรืออุปกรณ์สำหรับรถยนต์	๑	๒	๓,๖๐๐,๐๐๐
การบรรจุสินค้าทั่วไป	๑	๖	๑,๑๘๐,๐๐๐
โรงงานห้องเย็น	๓	๑๒๗	๙๑,๒๐๐,๐๐๐
การซ่อมแซมยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์	๒	๑๐	๖๔๐,๐๐๐
รวม	๕๓	๑,๗๓๒	๓๐๓,๑๘๙,๒๐๐

(ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒)

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๗.๑ การนับถือศาสนา ความเชื่อ

มีผู้นับถือศาสนาต่าง ๆ ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาฮินดู และศาสนาอื่น ๆ ส่วนความเชื่อดั้งเดิม เช่น ผี ตา ยา ทวด ปัจจุบันได้แทรกซึมผสมผสานไปกับการปฏิบัติกิจ พิธีทางศาสนาหลัก ๆ หรือนำพิธีกรรมทางศาสนา มาปฏิบัติ ความเชื่อมีความหลากหลายเป็นลักษณะของความเชื่อที่ประสมประสานระหว่างความเชื่อในลัทธิดั้งเดิม ศาสนา พราหมณ์ (ฮินดู) พุทธศาสนา และความเชื่อเกี่ยวเนื่องกับศาสนาอิสลาม รวมทั้งคติความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาของชาวไทยเชื้อสายจีน เช่น

ความเชื่อเกี่ยวกับชาติ ภูผ สวรรค์ และนรก ความเชื่อเกี่ยวกับผีสิง เทวดา และนางไม้ ความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ

๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี

ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ

ชาวสงขลาทั่วไปได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโบราณของตนไว้หลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งตนเลื่อมใสศรัทธา โดยได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา

๑. ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนาน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ณ บริเวณสระบัว (แหลมสนอ่อน) และการตักบาตรเทโว บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวน โดยพระสงฆ์หลายร้อยรูปได้เดินลงมาจากเขาตังกวน และในช่วงสายๆ จะมีเรือพระจากวัดต่าง ๆ มารวมกันที่บริเวณสระบัวเพื่อร่วมประกวดและให้ประชาชนได้ชมความสวยงามและร่วมทำบุญ

๒. ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยมาตั้งแต่โบราณกาลถือกันว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่หรือเถลิงศกใหม่แบบไทย ๆ เทศบาลได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็นประจำทุกปีโดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ปลอยนกปล่อยปลา จัดขบวนแห่พระพุทธรูปอันเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสงขลาพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ณ บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทำให้งานประเพณีสงกรานต์เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง

๓. งานประเพณีลอยกระทง เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา เพื่อขอขมาและบูชาแม่น้ำลำคลอง (พระแม่คงคา) ที่ชาวไทยใช้เป็นแหล่งอาศัยตั้งแต่สมัยโบราณกาล เทศบาลร่วมสืบสานวัฒนธรรม เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มจัดงานการรื่นเริงให้ประชาชนในจังหวัดสงขลาและละแวกใกล้เคียงได้ร่วมลอยกระทง ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา ,บริเวณสวน ๗๒ พรรษา และบริเวณประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำ เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา

๔. ประเพณีวันสารท หรือประเพณีชิงเปรต มีมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่าช่วงวันแรม ๑ - ๑๕ ค่ำของเดือนสิบ วิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่ไปเกิด (เปรต) จะได้รับการปลดปล่อยให้มาพบญาติพี่น้องของตนในเมืองมนุษย์ จึงได้กำหนดให้เป็นวันทำบุญใหญ่ มีการจัดหาอาหารคาว หวาน ผลไม้ ขนมลา ดอกไม้ ไปทำบุญตามวัด เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว นับเป็นการระลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีของบุพการีของตน แม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วก็ตาม จึงเป็นเรื่องที่ควรช่วยกันรักษาให้คงสืบไป

๕. เทศกาลอาหารสองทะเลและอาหารพื้นบ้าน เทศบาลนครสงขลาได้ชื่อว่าเป็นเมืองสองทะเลคือติดกับทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา ดังนั้นวิถีชีวิตของคนสงขลาจึงมีความผูกพันกับทะเลที่เป็นแหล่งประกอบอาชีพ และที่สำคัญเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เทศบาลเล็งเห็นความสำคัญของเมืองสองทะเล จึงจัดให้มีงานเทศกาลอาหารสองทะเลและอาหารพื้นบ้าน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดนางสาวสมิหลา การออกร้านอาหารทะเลและอาหารพื้นบ้านมากมายบริเวณสนามสระบัว แหลมสมิหลา

๖. มหรสพพื้นเมือง ที่นิยมกันมากคือ หนังตะลุง มโนราห์ โดยมีสถานที่ให้ชมที่ลานดนตรีและลานวัฒนธรรม

๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านได้แก่ ด้านการแพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน ได้แก่ นวดแผนโบราณ นวดแผนไทย นวดจับเส้น ตำรายาสมุนไพรพื้นเริ่ม งามูสวัส ลูกประคบ ยาต้ม ยาสมุนไพร ฯลฯ พื้นที่ในเขตเทศบาลมีประชากรหลากหลายวัฒนธรรมไทย จีน มลายู ใช้ภาษาได้เป็นภาษาถิ่น

๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

-ขนมเทียนสด ขนมสำปันนี้ ขนมทองเอก ข้าวฟ่างกวน ทองม้วน ทองพลับ และขนมไทยๆ อีกหลากหลายชนิดมีให้เลือกที่ร้านขายขนมไทย ในบริเวณถนนนางงาม

-เต้าคั่ว คือสลัดสงขลา มีส่วนผสมเส้นหมี่ลวก หูหมูหั่น กุ้งชุบแป้งทอด เต้าหู้ทอด ผักบั้งลวก ถั่วงอกลวก แต่งกวาหั่น ไข่ต้มยางมะตูม ราดด้วยน้ำปรุงหวานอมเปรี้ยวและพริกน้ำส้ม

-ผ้าปาเต๊ะของตำบลบ่อยาง

๘.ทรัพยากรธรรมชาติ

๘.๑ น้ำ

มีแหล่งน้ำเค็มตามธรรมชาติที่สำคัญ คือ ทะเลสาบสงขลา ไม่มีแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติ ประชาชนในพื้นที่ใช้น้ำประปาในการอุปโภค บริโภค

๘.๒ ป่าไม้

ตำบลบ่อยางไม่มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือป่าสงวนแห่งชาติ มีป่าสน อยู่บริเวณตลอดแนวชายหาดชลาทัศน์ และบริเวณแหลมสนอ่อน พื้นที่ป่าสนรวม ๔๘๕ ไร่ และมีพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณสวน ๗๒ พรรษา พื้นที่ป่าชายเลนรวม ๖ ไร่

๘.๓ ภูเขา

ตำบลบ่อยางมีภูเขา จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ เขาน้อย และเขาตังกวน มีพื้นที่โดยรวม ๑๘๐ ไร่ โดยเทศบาลได้อนุรักษ์ไว้ ปัจจุบันบางส่วนปรับปรุงเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

๘.๔ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลบ่อยาง

เกาะหนู อยู่ทางทิศเหนือของแหลมสมิหลา ห่างจากฝั่งประมาณ ๒ กิโลเมตร ตัวเกาะกว้าง ๒๖๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร สูง ๗๔ เมตร

เกาะแมว อยู่ทางเหนือของเกาะหนู ห่างจากเกาะหนูประมาณ ๒๗ กิโลเมตร ตัวเกาะกว้าง ๑๔๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูง ๓๐ เมตร

๙. ด้านความปลอดภัย

มีหน่วยดับเพลิงในเขตตำบลบ่อยาง แบ่งออกเป็น ๒ หน่วย ดังนี้

๑. ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์สมิหลา) ที่ตั้ง ๗๒ ถนนเตาอิฐ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้รับแจ้งเหตุ ๐๗๔-๓๑๑๐๑๖ / ๐๗๔-๓๑๒๓๐๐ / ๑๙๙
๒. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์ยางทอง) ที่ตั้ง ๗ ถนนสายบุรี ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้รับแจ้งเหตุ ๐๗๔-๓๒๓๒๐๕ / ๐๗๔-๓๒๓๒๐๕

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. พนักงานเทศบาล	จำนวน ๑๐ คน
๒. ลูกจ้างประจำ	จำนวน ๒ คน
๓. ลูกจ้างประจำช่วยราชการ	จำนวน ๓ คน
๔. พนักงานจ้างทั่วไป	จำนวน ๓๒ คน

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑. รถยนต์กระบะแบบตรวจการณ์	จำนวน ๒ คัน
๑.๑ รถยนต์ตรวจการณ์ (ทบ.๑๕๒)	จำนวน ๑ คัน
๑.๒ รถยนต์ตรวจการณ์ (ทบ.๙๒) (งานศิลป์ สำนักงานช่างเย็บใช้)	จำนวน ๑ คัน
๒. รถยนต์ดับเพลิง	จำนวน ๔ คัน
๒.๑ รถยนต์ดับเพลิงแบบกระเช้า (ทบ.๑๖๘) (จุน้ำ ๔,๐๐๐ ลิตร)	จำนวน ๑ คัน
๒.๒ รถยนต์ดับเพลิงอาคาร (ทบ.๑๘๔) (จุน้ำ ๔,๐๐๐ ลิตร)	จำนวน ๑ คัน
๒.๓ รถยนต์ดับเพลิงแบบปีกอัท (ทบ.๑๙๑) (จุน้ำ ๒๐๐ ลิตร)	จำนวน ๑ คัน
๒.๔ รถยนต์ดับเพลิง (ทบ.๑๓๓) (จุน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร)	จำนวน ๑ คัน
๓. รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง	จำนวน ๖ คัน
๓.๑ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทบ.๗๖) (จุน้ำ ๕,๐๐๐ ลิตร)	จำนวน ๑ คัน
๓.๒ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ทบ.๑๐๔) (จุน้ำ ๑๒,๐๐๐ ลิตร)	จำนวน ๑ คัน
๓.๓ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ทบ.๑๒๗) (จุน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร)	จำนวน ๑ คัน
๓.๔ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ทบ.๒๐๒) (จุน้ำ ๑๒,๐๐๐ ลิตร)	จำนวน ๑ คัน
๓.๕ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ทบ.๒๒๑) (จุน้ำ ๑๒,๐๐๐ ลิตร)	จำนวน ๑ คัน
๓.๖ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (ทบ.๒๒๓) (จุน้ำ ๖,๐๐๐ ลิตร)	จำนวน ๑ คัน
๔. วิทยุสื่อสาร (ชนิดติดตั้งประจำสถานี+ติดขบวน)	จำนวน ๑๒ เครื่อง
๕. วิทยุสื่อสาร (ชนิดมือถือ)	จำนวน ๘๕ เครื่อง
๖. อุปกรณ์ศูนย์เตือนภัยพิบัติ	จำนวน ๒ ชุด
๗. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จำนวน ๓๗ ตัว
๘. หน้ากากป้องกันไอพิษพร้อมถังออกซิเจนชนิดถังเดียว	จำนวน ๔ ชุด
๙. เครื่องอัดอากาศ	จำนวน ๑ เครื่อง
๑๐. ถังอากาศช่วยหายใจ (ถังออกซิเจนสำรอง)	จำนวน ๑๐ ถัง
๑๑. ชุดผจญเพลิงแบบกันความร้อน	จำนวน ๕ ชุด
๑๒. ถังน้ำยาเคมีดับเพลิงสำหรับติดตั้งตามชุมชนต่างๆ ๕๔ ชุมชน	จำนวน ๘๐ ถัง
๑๓. เครื่องยนต์ติดท้ายเรือยาง	จำนวน ๑ เครื่อง
๑๔. เครื่องสูบน้ำชนิดหอบหาม	จำนวน ๑ เครื่อง

๑๕. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เครื่องปั่นไฟ)

จำนวน ๑ เครื่อง

๑๖. เครื่องสูบน้ำ

จำนวน ๑ เครื่อง

๑๗. เสื่อชุชีพ

จำนวน ๖ ตัว

การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา

ในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา ได้จัดเก็บตามหลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดข้อมูลพื้นฐานชุมชน โดยประกอบด้วย ๕ หมวด ๓๑ ตัวชี้วัด ดังนี้

สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2562 ระดับอปท.

อปท.เทศบาลนคร สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย

ตัวชี้วัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน	จำนวน ที่สำรวจทั้งหมด	ผ่านเกณฑ์		ไม่ผ่านเกณฑ์	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด					
1. เกิดแรกเกิดน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป	17 คน	17 คน	100.00	0 คน	0.00
2. เกิดแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเต็มที่อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน	17 คน	17 คน	100.00	0 คน	0.00
3. เกิดแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคครบตาม ตารางรับวัคซีนมีครบในใจ	1,518 คน	1,518 คน	100.00	0 คน	0.00
4. ครวีเรียนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน	9,504 คร.	9,504 คร.	100.00	0 คร.	0.00
5. ครวีเรียนมีการใช้ยาเพื่อฆ่าบัค บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น อย่างเหมาะสม	9,504 คร.	9,492 คร.	99.87	12 คร.	0.13
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี	15,096 คน	13,542 คน	89.71	1,554 คน	10.29
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที	21,994 คน	21,640 คน	98.39	354 คน	1.61
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด					
8. ครวีเรียนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร	9,504 คร.	9,473 คร.	99.67	31 คร.	0.33
9. ครวีเรียนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและใช้โรคเพื่อตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน	9,504 คร.	9,504 คร.	100.00	0 คร.	0.00
10. ครวีเรียนมีไฟฟ้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน	9,504 คร.	9,504 คร.	100.00	0 คร.	0.00
11. ครวีเรียนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ	9,504 คร.	9,298 คร.	97.83	206 คร.	2.17
12. ครวีเรียนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ	9,504 คร.	9,482 คร.	99.77	22 คร.	0.23
13. ครวีเรียนมีการป้องกันอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี	9,504 คร.	9,381 คร.	98.71	123 คร.	1.29
14. ครวีเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	9,504 คร.	9,494 คร.	99.89	10 คร.	0.11
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด					
15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับการเลี้ยงดูหรือความห่วงใยก่อนวัยเรียน	343 คน	343 คน	100.00	0 คน	0.00
16. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี	1,487 คน	1,485 คน	99.87	2 คน	0.13
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า	98 คน	98 คน	100.00	0 คน	0.00
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ และยังไม่มีความรู้ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ	96 คน	96 คน	100.00	0 คน	0.00
19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้	14,805 คน	14,805 คน	100.00	0 คน	0.00
หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด					
20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้	12,711 คน	12,711 คน	100.00	0 คน	0.00
21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้	5,678 คน	5,617 คน	98.93	61 คน	1.07
22. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนครัวเรือนคัยปี	9,504 คร.	9,455 คร.	99.48	49 คร.	0.52
23. ครวีเรียนมีการเก็บขยะเงิน	9,504 คร.	8,995 คร.	94.64	509 คร.	5.36
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด					
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา	22,418 คน	21,775 คน	97.13	643 คน	2.87
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่	22,418 คน	21,688 คน	96.74	730 คน	3.26

ตัวชี้วัด	ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน	จำนวน ที่สำรวจทั้งหมด	ผ่านเกณฑ์		ไม่ผ่านเกณฑ์	
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
26.	คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง	21,994 คน	21,994 คน	100.00	0 คน	0.00
27.	ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน	5,704 คน	5,704 คน	100.00	0 คน	0.00
28.	ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน	118 คน	118 คน	100.00	0 คน	0.00
29.	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน	338 คน	338 คน	100.00	0 คน	0.00
30.	ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของชุมชน หรือท้องถิ่น	9,504 ครัว.	9,504 ครัว.	100.00	0 ครัว.	0.00
31.	ครอบครัวมีความอบอุ่น	9,504 ครัว.	9,420 ครัว.	99.12	84 ครัว.	0.88

การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลาได้รวบรวมข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๑. การจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลนครสงขลาได้ร่วมกับชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา ในการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสงขลา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา และคณะกรรมการชุมชน ของแต่ละชุมชน ร่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยการร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน (SWOT) และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการกำหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดทำแผนชุมชน เพื่อนำไปรวบรวมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

การจัดทำแผนชุมชน



๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลนครสงขลา ได้เห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ในการรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชนทั้ง ๕๕ ชุมชน ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมเสนอปัญหาความต้องการของประชาชน จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครสงขลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกระแจะ A โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ สงขลา โดยได้นำปัญหาและความต้องการที่ได้จากประชาชน จากแผนชุมชน โดยตัวแทนชุมชนเป็นผู้คัดเลือกมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อให้การพัฒนาเทศบาลนครสงขลา มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน



